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นายเสรี  ปรัชญกุล  ประธานอนุกรรมการอ านวยการ กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบ
วาระ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  เรื่องชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทยจะจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 7 ก.ย. นี้ ที่ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านที่สนใจเดินทางขอให้ฝ่ายจัดการพิจารณาจัดรถให้เดินทางพร้อมกัน 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                             
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
เรื่องท่ี 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 27  
  ครั้งที่ 6/2566  วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 
ผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการเสนอการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ      

ชุดที่ 27 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

  จึงเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือโปรดทราบและรับรอง    
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2566 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3 : รายงานผู้สอบบัญชี/ผู้ตรวจสอบกิจการ 
เรื่องท่ี 3.1 รายงานการสอบบัญชีระหว่างปี และบทวิเคราะห์งบการเงิน ของ สอ.กฟภ. 
  (สส.403/2566 ลว. 3 กค. 2566)    
ผู้สอบบัญชี      น าเสนอรายงานการสอบบัญชีระหว่างปี และบทวิเคราะห์งบการเงิน ของ สอ.กฟภ.  โดยมี
รายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้จ้างบริษัท
ส านักงานสามสิบสี่ ออดิต จ ากัด โดยนายวิโรจน์ นริศวรานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3748 เป็นผู้สอบ
บัญชีของ สอ.กฟภ. ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น 

บัดนี้ คณะผู้สอบบัญชีได้เข้าท าการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 2566 (ม.ค.- มิ.ย. 2566) 
เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปีและบทวิเคราะห์งบการเงิน ณ วันที ่ 30 
มิถุนายน 2566 ของ สอ.กฟภ. ดังนี้ 
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ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี ในเดือน ก.ค. 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 
1. ด้านการบริหารจัดการทั่วไป  

การควบคุมด้านบัญชี และภาษีอากร  

จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
พบว่าสหกรณ์ฯ มีการติดอากรแสตมป์ครบถ้วน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร อย่างไรก็
ตามหนังสือมอบอ านาจของบริษัทเพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการรับเงินกับสหกรณ์ฯ บางฉบับควรท า
การขีดฆ่าอากรแสตมป์ให้ครบถ้วนด้วยเพ่ือให้เป็นไป
ตามประมวลรัษฎากรยิ่งข้ึน 

เจ้าหน้าที่ ผู ้รับผิดชอบควรมีการตรวจเช็คเอกสารที่
ได้รับว่ามีการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ฯ 
และกรมสรรพากรหรือไม่ โคยผู้รับมอบอ านาจจะต้อง
ขีดเส้นคร่อมฆ่าอากรแสตมป์ที่ปิดทับกระดาบหรือตรา
สารและลงวันที่ เดือน ปี ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ใน
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรและการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง และมิให้อากร
แสตมป์ถูกน ากลับมาใช้งานได้อีก 

 
1. ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น 

1.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
จากการตรวจสอบความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายเงินกู้แก่

สมาชิกของสหกรณ์ฯ พบว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีความสามารถในการช าระหนี้ได้อย่างเหมาะสม การให้
สินเชื่อมีการก าหนดจ านวนงวดในการช าระหนี้ที่เป็นอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังต้องมีการ
ติดตามหนี้ โดยคณะกรรมการอย่างใกล้ชิด อีกทั้งสหกรณ์ฯ ควรระมัดระวังและเข้มงวดในการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ ให้เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

 
1.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพดถ่องไว้ได้ในระดับเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ควรมีการก าหนด

กลยุทธ์และวางแผนเพื่อรักษาระดับปริมาณเงินสดและเงินฝากธนาการที่มีสภาพคล่องให้อยู่ในเกณฑ์ที่
เหมาะสม 

1.3 ความเสี่ยงด้านเงินลงทุนของสหกรณ์ฯ 
จากการสอบทานการลงทุนของสหกรณ์ฯ พบว่า โดยรวมมีการลงทุนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และลงทุนในหลักทรัพย์ตามที ่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม  ยกเว้นหุ ้นกู ้ของบริษัท               
การบินไทย จ ากัด (มหาชน) สหกรณ์ฯ ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้
มีหนังสือที่ กษ 0404/ว61 เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีส าหรับสหกรณ์ที่มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ลงวันที่ 29 กันยายน 2564 อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังในการลงทุนอย่างมาก 
เนื่องจากปัจจุบันมีความเสี่ยง จากการลงทุนในตลาดค่อนข้างสูง 
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2. การติดตามการแก้ไขข้อสังเกตจากการด าเนินการ 
โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปรับปรุงและแก้ไขตามข้อสังเกตที่เคยให้ไว้อย่างเหมาะสม แต่ยังคงต้อง

ตรวจสอบการด าเนินงาน หรือข้อบกพร่องที่เคยผิดพลาดอย่างใกล้ชิด 
 

3. สภาวะดอกเบี้ยและความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ (Risk and Sensitivity) 
เศรษฐกิจโลก ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด จากการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพ่ือต่อสู้กับเงินเฟ้อที่ทรง

ตัวสูงนานกว่าที่คาด และจากความขัดแย้งของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทีย่ืดเยื้อตลอดจนมาตรการคว ่า
บาตรจากกลุ่มชาติพันธมิตร และข้อจ ากัดด้านการจัดหาพลังงานทดแทนแหล่งผลิตในรัสเซีย โดยภาพรวมของ
เศรษฐกิจของประเทศหลักในปี 2566 การเปลี่ยนแปลงในแต่ละเขตเศรษฐกิจจะแตกต่างกันออกไป สหรัฐฯ 
อาจจชะลอตัวลง ส่วนยุโรปจะเผชิญภาวะถดถอย ในขณะที่จีนเผชิญความท้าทายจากการผ่อนคลายนโยบาย 
Zero COVID ซึ่งในท่ีสุดแล้ว แรงเสียดทานเหล่านี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด 

เศรษฐกิจไทย มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากจ านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งส่งผล
บวกต่อการจ้างงานและรายได้แรงงาน รวมถึงเป็นแรงส่งต่อเนื่องไปยังการบริโภคภาคเอกชน ขณะที่การ
ส่งออกสินค้าเริ่มเห็นสัญญาณฟ้ืนตัวจากที่หดตัวในช่วงก่อนหน้า โดยดาดว่าจะฟ้ืนตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลัง
ของปี อย่างไรก็ดีสถานการณ์ในระยะข้างหน้ามีความไม่แน่นอนสูง เนื่องจากฐานะการเงินของผู้ประกอบการ 
SMEs และครัวเรือนบางส่วนยังเปราะบางและอ่อนไหวต่อค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้น และต้นทุนการ
กู้ยืมของภาคเอกชนที่ปรับสูงขึ้น 

กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่องโดยการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริ 
โภคภาคเอกชนจะได้รับแรงส่งต่อเนื่องจากการกลับมาของนักท่องเที่ยว ขณะที่การส่งออกสินค้าชะลอตัวในปีนี้
แต่จะกลับมาขยายตัวดีขึ้นในต้นปี 2567 ด้านอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานยังทรงตัวในระดับสูง ดังนั้น การทยอยปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายที่สอคคล้องกับแนวโน้มการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ จากที่กล่าวมาทั้งหมดคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง .) จึงเห็นควรให้ปรับอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในรอบปี 2566 ซึ่งอัตราคอกเบี้ยยังมีโอกาสปรับเพ่ิมขึ้นอีกเล็กน้อยในอนาคต ดังนั้นสหกรณ์ฯ 
จึงต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มผันผวนอย่างใกล้ชิดเพ่ือน าผลไปพิจารณปรับเปลี่ยน
นโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ท่ีผันแปรไปอย่างรวดเร็ว 

 
4. เรื่องอ่ืน 

4.1) สหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบและประกาศที่จะออกมาใหม่อย่างสม ่าเสมอ
และน ามาถือปฏิบัติภายในสหกรณ์ฯ ให้ถูกต้อง 

4.2) สหกรณ์ฯ ควรพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
4.3) สหกรณ์ฯ ควรพิจารณาติดตามแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องในอดีต อย่างใกล้ชิด และหาแนว

ทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย 
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ข้อสังเกตที่ตรวจพบจากการตรวจสอบบัญชี ในเดือน ส.ค. 

ข้อสังเกต ข้อแนะน า 
1. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากการเรียกรายงานข้อมูลทางใช้ประโยชน์เงินกู้
ของสหกรณ์ พบว่า รายงานยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วน
และถูกต้องในการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อน าเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องได้มีการเก็บข้อมูลทางใช้ประโยชน์เงินกู้
ของสหกรณ์ฯ โดยการใช้ข้อมูลจากการอนุมัติเงินกู้ 
ในแต่ละเดือนในการเก็บข้อมูล (ทะเบียน Excel) 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควรแก้ไขระบบการเก็บข้อมูล 
ทางใช้ประโยชน์ให้มีความสอดคล้องกับความเป็น
จริงเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ และเพื่อลดความ
ซ ้าซ้อนในการท างานของเจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตาม 
ในปัจจุบันสหกรณ์ฯ อยู่ระหว่างด าเนินการขึ้นระบบ
ใหม่ ดังนั้นสหกรณ์ฯ ควรด าเนินการแก้ไขข้อสังเกต
ดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นอีกในระบบใหม่ 

 
1. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน 

อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมที่ส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ "*ดีถึงดีมาก" 

 
1.1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง 

สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนด้านความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี
อัตราการเติบโดของหนี้ (ส่วนใหญ่เงินรับฝาก) และอัตราหนี้สิน (ส่วนใหญ่ เงินรับฝาก) ต่อทุน อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มากและมีอัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่คืนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ออทรัพย์
อื ่นที่มีขนาดเดียวกันเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ ยังมีทุนหมุนเวียนที่ใช้ด าเนินการเพียงพอต่อการ
ด าเนินงานและความเสี่ยงที่สหกรณ์ฯ ต้องเผชิญอยู่ฝ่ ายจัดการจะต้องหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเพื่อสร้างรายได้และผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสูงและมั่นคงกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะท าให้สหกรณ์ฯ 
สามารถบริหารงานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

 
1.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 

สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีคุณภาพโดยรวมอยู่ไนเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะอัตราการ
เติบโตของสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก เนื่องจากในระหว่างปีมีเงินลงทุนเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตามสหกรณ์ฯ ยังคง
ต้องจัดหากลยุทธ์ที่ดีในการเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ 
เพ่ือจะน ามาซึ่งความม่ันคงต่อสหกรณ์ฯ และท าให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารสินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 
และเพ่ือน ามาใช้ด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต 

 
1.3 การท าก าไร 

อัตราส่วนต่อสมาชิก 
ผลการด าเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมาก โดยสหกรณ์ฯ มีก าไรต่อสมาชิก

ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย และเงินออมต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และยังคงมากกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม 
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นอกจากนี้มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสมาชิกถึงจะมากกว่าปีก่อนเล็กน้อยแต่ก็ยังน้อยกว่าอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม  
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมาก อย่างไรก็ตามสหกรณ์ต้องระมัดระวังการให้สินเชื่อต่อสมาชิกแต่ละรายเพื่อไม่ให้
สมาชิกก่อหนี้สินจนเกินกว่าความสมารถในการจ่ายช าระของสมาชิกแต่ละคนได้ อีกทั้งสหกรณ์ฯ ควรมีการ
เร่งรัดติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกอย่างใกล้ชิดเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ 

อัตราส่วนผลการด าเนินงานโดยรวม 
ผลการด าเนินงานในปีปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีผลการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

โดยมีอัตราการติบโตของทุนส ารองอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่ขณะเดียวกันอัตราการติบโตของก าไรและอัตรา
ก าไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์พอใช้ ดังนั้นสหกรณ์ฯ ต้องวางเผนการบริหารงานให้มีอัตราการเติบโตของก าไรให้สูงขึ้น
อย่างสม ่าเสมอ อันจะน ามาซึ่งความมั่นคงของสหกรณ์ฯ และผลการด าเนินงานที่ดีในระยะยาว ทั้งนี้ต้องอยู่บน
พ้ืนฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่ง
แต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอย่างเดียว 

 
1.4 สภาพคล่อง (Liquidity) 

สหกรณ์ ฯ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมาก และยังคงใกล้เคียงอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม
แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไว้ใด้ในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังคงต้องมี
การก าหนดกลยุทธิ์และวางแผนเพ่ือรักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
อยู่เสมอ อีกท้ังต้องไมเ่สียประโยชน์ในการน าสภาพคล่องคงเหลือไปก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่สหกรณ์ฯ 

 
1.5 สรุปผลการวิเคราะห์ 

สรุปในภาพรวมผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับ "  ดีถึงดีมาก " เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก 2565 (Peer Group 2022) ที่น ามาวิเคราะห์โดย         
สหกรณฯ์ มีความเพียงพอของเงินทุนต่อความสี่ยงอยู่ในระดับที่ดี มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี มีอัตราส่วนการท าก าไรต่อสมาชิกอยู่ในระดับที่ดีมาก และมีการรักษาสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการ
บริหารงาน ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร อีกท้ังต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯอย่างใกล้ชิดเพื่อน ามาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน รวมถึง
เพ่ือน ามาใช้ป้องกันความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ อันจะน าไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 

 
2. เรื่องอ่ืน 

5.1) สหกรณ์ฯ ต้องระมัดระวังและคอยติดตามระเบียบและประกาศที่จะออกมาใหม่อย่างสม ่าเสมอ
และน ามาถือปฏิบัติภายในสหกรณ์ฯ ให้ถูกต้อง 

5.2) สหกรณ์ฯ ควรพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด 
5.3) สหกรณ์ฯ ควรพิจารณาติดตามแก้ไขประเด็นข้อบกพร่องในอดีต อย่างใกล้ชิด และหาแนว

ทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย 
 

        จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณชาติชาย จากข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบบัญชี “รายงานยังมีข้อมูลไม่ครบถ้วนและถูกต้อง” ในส่วนของ
ข้อมูลหากยังไม่ครบถ้วนสามารถพัฒนาปรับปรุงให้ครบถ้วนเพ่ิมเติมได้ น่าจะไม่ใช่ข้อมูลไม่ถูกต้องเพราะการที่
ข้อมูลไม่ถูกต้องเป็นเรื่องส าคัญและอาจก่อให้เกิดปัญหาได้ ขอให้ผู้ตรวจสอบใช้เฉพาะค าว่า  “รายงานยังมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน”  
 
คุณวัลลภ ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีลงรายละเอียดประเด็นที่ไม่ครบถ้วนและถูกต้องอย่างไรบ้าง ยังไม่
ชัดเจน และ สอ.กฟภ. อยู่ระหว่างด าเนินการท า Web Application จะสามารถแก้ปัญหาตามข้อสังเกตของผู้
ตรวจสอบบัญชีได้หรือไม่ 
 
ประธาน  ตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบ เรื่องหลักๆที่น่าเป็นห่วง ได้แก่  

1. เรื่องก าไรใน 6 เดือนแรก มีอัตราต า่ลง สาเหตุจากการลงทุนใน บลจ. เพราะ 6 เดือนแรก 
ยังไม่ได้รับผลตอบแทน แตถ่ึงเดือนสิงหาคมได้รับค่าตอบแทนแล้วประมาณสองร้อยกว่าล้าน ซึ่งเกิน 50% ของ
เป้าหมายแล้ว การวิเคราะห์ในไตรมาสต่อไปน่าจะดีขึ้น 
  2. ข้อ 3.4 อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรมีอัตราสูง ในส่วนนี้ฝากคุณสุชาติตรวจสอบและ
สรุปข้อมูล ค่าใช้จ่ายใดที่สามารถจะปรับลดลงได้ 
 
มติที่ประชุม รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีโดย 

1. ข้อสังเกตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ตัดค าว่า “และถูกต้อง” ออก 
2. ให้ฝ่ายจัดการประสานกับผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อหาข้อสรุปความมุ่งหมายของผู้ตรวจสอบ 

ที่ สอ.กฟภ.จะต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการในครั้งต่อไป 
 
เรื่องท่ี 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้า      

ส่วนภูมิภาค จ ากัด  ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 
ผู้ตรวจสอบกิจการ      น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ดังนี้ 

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ได้มีมติเลือกตั้งผู ้ตรวจ
สอบกิจการสหกรณ์ โดยรับรองให้นายวัฒนา สุขทอง และการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2566 รับรองนายอรรถโกวิท ตั้งชีวินศิริกุล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2566 นั้น 

คณะผู้ตรวจสอบได้เข้าท าการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าเดือนสิงหาคม 2566 ใน
ระหว่างวันที่ 9 -11 สิงหาคม 2566 จึงขอสรุปรายงานผลการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 

 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อให้ทราบว่า สหกรณ์ได้ด าเนินการตามนโยบายด้านสินเชื่อที่วางไว้และสามารถประเมินและ
ติดตามได ้
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1.2 เพ่ือให้ทราบว่าสหกรณ์ มีแผนบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ กรณีเกิดจากลูกหนี้ที่ไม่สามารถเรียก 
ช าระหนี้ได้ตามก าหนด 

1.3 เพ่ือให้ทราบว่าสหกรณ์มีการด าเนินการตามระเบียบจากส่วนราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตราจสอบระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ทุกประเภท รวมถึงประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ของ
สหกรณ์ท่ีถือใช้ในปี 2565และนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

2.2 ตรวจสอบสัญญาและเอกสารประกอบการขอกู้เงิน ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ
ทั่วไปและเงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม งวดประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 

2.3 ตรวจสอบรายงานลูกหนี้ค้างช าระ (เรียกเก็บรายเดือนไม่ได้) งวดเดอืน กรกฎาคม 2566 
2.4 ตรวจสอบว่าสหกรณ์ได้ด าเนินการตามหนังสือจากส่วนราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์และ

จากผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
3. ผลการตรวจสอบ 

3.1 จากการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญากู้เงินงวดประจ าเดือน กรกฏาคม 2566  
- ประเภทเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินชุดวันที่ 3,5,11,12 กรกฎาคม 2566 
- เงินกู้สามัญท่ัวไป ชุดวันที่ 24,25 กรกฎาคม 2566 
- เงินกู้พิเศษเอทีเอ็ม ชุดวันที่ 18 , 20 ,21 กรกฎาคม 2566 

จากผลการตรวจสอบมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้สหกรณ์พิจารณาแก้ไขเนื ่องจากเป็นส่วน
สาระส าคัญและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ ดังนี้ 

(1) หนังสือสัญญาเงินกู ้ทุกประเภท ควรบันทึกข้อมูลรายละเอียดที ่เป็นสาระส าคัญให้
ครบถ้วน เช่น ส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค ้าควรชัดเจน การรับรองส าเนาเครดิตบูโร การลงวันที่ใน
เอกสารสัญญา กรณีท่ีผู้กู้ขอความอนุเคราะห์ขยายงวดช าระ ควรมีผู้อนุมัติเป็นต้น เพ่ือความสมบูรณ์ของข้อมูล
ในการตรวจสอบและใช้ในทางกฎหมายได ้

(2) การตรวจสอบประวัติการถูกบังคับคดีของสมาชิกผู้กู้โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
ในการตรวจสอบควรตรวจทานหมายเลขบัตรประชาชนให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งหาก
สมาชิกผู้กู้อยู่ระหว่างบังคับคดี อาจจะท าให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ผิดพลาดได้ 

(3) การค านวณสิทธิการกู้ของผู้กู้ จะต้องไม่สูงกว่าสิทธิกู้สูงสุดที่สหกรณ์ก าหนดไว้ และต้อง 
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ 
            ทั้งนี้ (1) - (2) ได้แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและน าไปด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป
ส่วน (3) เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง แจ้งว่าเกิดจากระบบโปรแกรมอยู่ระหว่างการด าเนินกาปรับปรุง 

3.2 จากการตรวจสอบรายงานลูกหนี้ค้างช าระประจ าเดือน กรกฎาคม 2566 พบว่ามีลูกหนี้ค้างช าระ
ที่อยู่ระหว่างด าเนินการติดตามหนี้สินจ านวน 61 ราย แบ่งเป็นลูกหนี้ดังนี้ 

- ลูกหนี้ที่ถูกบังคับคดี จ านวน 16 ราย 
- ลูกหนี้ที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จ านวน 4 ราย 
- และลูกหนี้อ่ืนๆ จ านวน 41 ราย 
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ซึ่งการติดตามหนี้ดังกล่าว สหกรณ์ได้ด าเนินการตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ที่ก าหนด ทั้งนี้มีข้อสังเกต
ว่าสมาชิกยังจะมีแนวโน้มที่จะถูกบังคับคดีเพิ่มขึ้น ด้วยภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นซึ่งดูได้จากรายการบัญชีเครดติบู
โรของสมาชิกท่ีมาขอกู้ สหกรณ์ควรวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาหนี้สินของผู้กู้อย่างรอบคอบ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจด้านบริหารสินเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ 

3.3 เรื่องการตรวจสอบหนังสือจากซองนายทะเบียนหรือหนังสือจากส่วนราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแล 
สหกรณ์ ปีพ.ศ.2566 จากแฟ้มต่างๆ มี 4 เรื่อง มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะกรรมการด าเนินการได้
ด าเนินการตามที่นายทะเบียนแจ้งให้ทราบแล้ว และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบแล้ว โดยพบว่ายัง
ไม่มีเรื่องใดเป็นเรื่องที่ร้ายแรง ทั้งนี้การจัดเก็บหนังสือเข้าของหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสหกรณ์ควร
จัดเก็บเข้าแฟ้มใหเ้ป็นหมวดหมู่ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อไปด าเนินการแล้ว 
4. การติตตามผลด าเนินการ ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ของผู ้ตรวจสอบกิจการที ่ได ้น  าเสน อ
คณะกรรมการด าเนินการเดือนกรกฎาคม 2566 ฝ่ายจัดการได้ตอบชี้แจงให้ผู้ตรวจสอบ กิจการแล้ว สอ.กฟภ.
2966/2566 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
ข้อคิดเห็นของกรรมการและข้อชี้แจงของฝ่ายจัดการ 
คุณชาติชาย ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบพบความผิดพลาดจาก (1) และ (2) เกิดจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายจัดการอาจจะต้องทบทวนวิธีการเพื่อให้เกิดความถูกต้อง แต่ประเด็น (3) แจ้งว่าเกิดปัญหาจากตัว
โปรแกรมระบบงานและอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ  ความผิดพลาดหากเกิดจากระบบงานจะท าให้เกิด
ความเสียหายได้มาก ท าให้การค านวณสิทธิผู้กู้สูงกว่าความเป็นจริงได้อย่างไร  
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณอุไร) การค านวณสิทธิการกู้ในระบบงานจะก าหนดสิทธิสูงสุดอยู่แล้ว  สมาชิกที่กู ้สามัญ
วงเงินสูงสุดจะอยู่ที่ 3 ล้านบาท เจ้าหน้าที่แจ้งกับผู้ตรวจสอบเป็นกรณีการกู้โดยใช้หุ้นค ้าประกัน สมาชิกที่ใช้
หุ้นค ้าประกันอาจจะใช้ค ้าประกันการกู้หลายประเภท เจ้าหน้าที่จึงต้องตรวจสอบหุ้นว่าเพียงพอต่อการค ้า
ประกันการกูส้ัญญาอ่ืนอีกหรือไม่หรือค ้าประกันได้อีกเท่าไร  
 
ประธาน  จากการชี้แจงของฝ่ายจัดการ ขอให้ผู้ตรวจสอบแก้ไขข้อความใน (3) เป็น “เจ้าหน้าที่แจ้งว่า 
เกิดจากโปรแกรมเดิมยังไม่สมบูรณ์ส าหรับการกู้ท่ีใช้หุ้นค ้าประกัน” 
 
คุณสุชาติ ผลการตรวจสอบ ใน (1)  

1. ส าเนาบัตรประชาชนควรชัดเจน หมายถึงอย่างไร 
2. การขอขยายงวดช าระควรมีผู้อนุมัติ หมายถึงอนุมัติขั้นตอนไหนขอให้ระบุให้ชัดเจน 

 
ผู้จัดการ ในการขยายงวดนั้นเป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดไว้ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องอนุมัติโดยผู้จัดการ 

เพียงแต่ให้สมาชิกท าหนังสือเข้ามาแจ้ง 
 
คุณวัลลภ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาจากอนุมัติเดิม ต้องมีการอนุมัติการเปลี่ยนแปลง 
 



10 
 

  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 27 ครั้งท่ี 7/2566 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ  

1. ขอแก้ไขข้อความในผลการตรวจสอบ (3) ให้ถูกต้องตามจริงว่า “เจ้าหน้าที่แจ้งว่า      
เกิดจากโปรแกรมเดิมยังไม่สมบูรณ์ส าหรับการกู้ที่ใช้หุ้นค ้าประกัน” 

2. การขยายงวดการช าระ แม้จะมีระเบียบรองรับ แต่ก็ต้องมีการอนุมัติให้ขยายงวดการ
ช าระ ขอให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูลและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่อง สืบเนื่อง 
เรื่องท่ี 4.1 รายงานผลการทดสอบโปรแกรมระบบงาน Web Application  

และ Mobile Application    
ผู้ช่วยเลขานุการ    ฝ่ายจัดการ น าเสนอรายงานผลการทดสอบโปรแกรมระบบงาน Web Application และ 
Mobile Application โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตามท่ี สอ.กฟภ. ได้จัตท าสัญญาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงานกับทางบริษัทไอโซแคร์ ชิสเต็มส์ จ ากัด
จ านวน 2 ระบบงาน ได้แก่ 

1. โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application สัญญาเลขท่ี 01/2563 เมื่อวันที่ 31 
มกราคม 2563 

1.1 ก าหนดส่งมอบงานงวดที่  ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
1.2 ก าหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายใน 180 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 
1.3 ก าหนดส่งมอบงานงวดที่ 3 ภายใน 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา 

2. โปรแกรมระบบบริการสมาชิกสหกรณ์แบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application) 
สัญญาเลขท่ี 02/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 

2.1 ก าหนดส่งมอบงานงวดที่ 1 ภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา (30 กรกฎาคม   
     2565) 
2.2 ก าหนดส่งมอบงานงวดสุตท้าย ภายใน 210 วัน นับจากวันลง งนามในสัญญา (28     
     ตุลาคม 2565) 
2.3 บริษัทฯ น าส่งหนังสือเลขที่ ISC299/2565 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ขอขยายระยะเวลา 

ส่งมอบทั้งระบบออกไปอีก 150 วัน (27 มีนาคม 2566) 
ฝ่ายจัดการขอรายงานความคืบหน้าของการพัฒนาระบบงานทั้ง 2 ระบบ หลังจากที่มีการประชุม

ร่วมกับบริษัทฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 และติตตามผลการ UAT (User Acceptance Test) ของโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ Web Application และโปรแกรมระบบ Mobile Application ผลการทดสอบ
และพัฒนาระบบงานในเดือนเมษายน-สิงหาคม 2566 โดยบริษัทฯ ได้มีการแก้ไขระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
Web Application จากครั้งก่อน 52.519% เพิ่มขึ้นเป็น 75.34% และโปรแกรมระบบ Mobile Application 
จากครั ้งก่อน 60.61% เพิ ่มขึ ้นเป็น 71.97% ส่วนงานที่ยังต้องแก้ไขเพิ ่มเติม จะเป็นงานประจ าเดือน          
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งานประจ าปี (เงินปันผล-เฉลี่ยคืน) และงานพิมพ์ ซึ่งทางบริษัทฯ จะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จ และจะแจ้งแผนใน
การด าเนินการข้ึนระบบใหม่ให้แก่สหกรณ์ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 ทั้งนี้ หากบริษัทฯ สามารถแก้ไขงาน
ได้แล้วเสร็จภายใน 1 กันยายน 2566 ทางบริษัทฯ จะด าเนินการให้สหกรณ์สามารถใช้ระบบงาน Web 
Application ทั้ง 7 ระบบงานหลัก ทดแทนระบบงานเดิม ในวันที่ 9 กันยายน 2566 

 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
ประธาน  งาน IT จะมีงานค้างอยู่ 2 ระบบ  

1. ระบบ Web Application  
2. ระบบ Mobile Application 
ซึ่งจะทดสอบระบบได้ในวันที่ 1 กันยายน 2566 และตามแผนงานจะทดลองใช้ระบบทั้ง 2 
ได้ในวันที่ 9 กันยายน 2566 

คุณสุพจน์ บริษัทฯ ท าเรื่องขอขยายเวลามาอีกครั้ง สอ.กฟภ. จึงได้แจ้งกับทางบริษัทฯ ว่า จะรวบรวม
การขยายเวลาไว้เป็นหลักฐาน และเร่งบริษัทฯ ให้ปิดงานทั้ง 2 ระบบ เพื่อพิจารณาการขยายเวลาในภาพรวม
อีกครั้งเกี่ยวกับค่าปรับ 
ประธาน  ขอให้ฝ่ายจัดการแจ้งให้บริษัทฯ สรุปการใช้ระบบทั้ง 2 ได้ในวันที่ 9 กันยายน เป็นลายลักษณ์
อักษร 
คุณชาติชาย หากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว ระบบงานที่เสร็จมี 35 ระบบ คิดเป็นครึ่งหนึ่งของ
ระบบงานทั้งหมด ระยะเวลาที่เหลือจะเสร็จทั้งหมดทันหรือไม่ 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณอุไร) ระบบงานที่แล้วเสร็จจะเป็นงานประจ าเดือนที่ได้ทดสอบไปแล้ว ส่วนงานประจ าวัน
จะเหลืองานเก่ียวกับรายงานประจ าวันที่จะต้องแก้ไขให้เสร็จภายในวันพุธที่ 30 ส.ค. นี้ 
 
ประธาน  งานที่แล้วเสร็จหากคิดเป็นเปอร์เซ็นแล้วอาจจะน่ากังวลว่าระบบงานเสร็จไม่ทัน แต่ใน
ข้อเท็จจริง ในส่วนของงานประจ าวันและส่วนของงานประจ าเดือนได้ทดสอบไปแล้ว และปัจจุบันงาน
ประจ าวันหลายงานได้ท าคู่ขนานกับระบบใหม่อยู่แล้ว งานที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องรายงานประจ าปี เช่น 
ปันผล เงินเฉลี่ยคืน ต้องรอข้อมูลส าหรับทดสอบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบความคบืหน้า 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่อง เพื่อพิจารณา 
เรื่องท่ี 5.1 พิจารณาการให้เงินกู้สามัญทั่วไป นาย ย. 
                   (บันทึก สอ.กฟภ. 3226/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการเงินกู้น าเสนอพิจารณาการให้เงินกู้สามัญท่ัวไป นาย ย. โดยมีรายละเอียด
ดังนี้        
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(1) หนี้เงินกู้ฉุกเฉิน จ ำนวนเงิน 32,645.96       บำท     ปิด

(2) หนี้เงินกู้เอทีเอ็ม จ ำนวนเงิน 199,995.21     บำท     ปิด

(3) หนี้เงินกู้สำมญัทัว่ไป จ ำนวนเงิน 1,670,784.25   บำท     ปิด

รวม 1,903,425.42  บำท

(1) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) จ ำนวนเงิน 164,558.00     บำท 

(2) ธนำคำรออมสิน จ ำนวนเงิน 3,637,850.00   บำท

(3) ธนำคำรออมสิน จ ำนวนเงิน 47,000.00       บำท (ปิด)

รวม จ ำนวนเงิน 3,849,408.00  บำท

 1.2 หน้ีสถาบันการเงินอ่ืน

1.1 หน้ีกับสหกรณิฯ

(ปกติ)

(อยู้ในกระบวนกำรทำงกฎหมำย)

(หนี้ค้ำงช ำระเกิน 90 วัน)

  
1.     ข้อมูล 
ด้วย นาย ย. อายุ 39 ปี สมาชิกเลขที่ .............. สังกัด กฟจ.................ขอกู้สามัญทั่วไป จ านวน 

1,977,000.00 บาท เพ่ือช าระหนี้กับสหกรณ์ฯ และหนี้สถาบันการเงินอื่น  ตามรายละเอียดดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

ปัจจุบัน สมาชิกมีเงินได้รายเดือน 31,479.21 บาท ชำระหนี้สหกรณ์เดือนละ 24,210.00 บาท และ
หนี้สถาบันการเงินอื่น เดือนละ 6,751.00 บาท   

หากสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้ตามจำนวนเงินที่ร้องขอ จะมีภาระผ่อนชำระ 19 ,300.00 บาทต่อ
เดือนเป็นระยะเวลา 144 งวด มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิจากเดิม 5,098.36 บาท เป็นจำนวนเงิน 
10,008.36 บาทต่อเดือน (มีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามระเบียบฯ การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ข้อ 10.2)  
และสมาชิกมีรายได้เสริมจากธุรกิจเปิดร้านขายสุกี้ (ธุรกิจของครอบครัวร่วมกับพี่สาว) โดยพี่สาวจะโอนแบ่งเงิน
กำไรเข้าบัญชีธนาคารให้ประมาณเดือนละ 20,000.00 บาท (ตามหนังสือรับรองรายได้เสริม, รายรับ-รายจ่าย, 
รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก, สำเนาสัญญาเช่าตึก และภาพถ่าย แนบ) โดยภายหลังได้รับอนุมัติเงินกู้
สมาชิกจะได้รับส่วนต่าง จำนวน 26,574.58 บาท และภาระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน ที่ปรากฎในข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ (เครดิตบูโร) หนี้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) แสดงสถานะปกติ จำนวน 164,558.00 บาท                 
ผ ่อนด้วยตนเองเดือนละ 1,451.00 บาท และหน ี้ธนาคารออมสิน เป็นหนี ้ ที ่อยู ่ในกระบวนการทาง                     
กฎหมาย จำนวน 3,637,850.00 บาท ผ่อนด้วยตนเองต่อเด ือน (เม.ย. -ก.ย. 66 = 4,000.00 บาท,                                                            
ต.ค.66-มี.ค. 67 = 16,000.00 บาท, เม.ย.-มิ.ย. 67 = 17,500.00 บาท, ก.ค.-ก.ย. 67 = 20,500.00 บาท                       
และ ต.ค. 67-มิ.ย. 71 = 22,000.00 บาท) โดยมีภาระหนี้ของสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินหลังชำระหนี้ รวมเป็น
จำนวนเงิน 5,779,408.00 บาท  

ทั้งนี ้ ฝ่ายสินเชื ่อ ได้ดำเนินการตรวจสอบสถานะการถูกพิทักษ์ทรัพย์ผู ้กู ้และผู ้ค้ำประกัน และ
ตรวจสอบสลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) ตามหลักเกณฑ์ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผลการ
ตรวจสอบข้อมูลปกติ 
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2. ข้อพิจารณา 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 24 พฤศจิกายน 
2564 “เรื่องที่ 4.5 มอบอำนาจให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ทุกประเภท (บุคคลค้ำประกัน) 
วงเงินไม่เกิน 3,000,000.00 บาท เฉพาะรายที่ข้อมูลทางการเงินในเครดิตบูโรแสดงสถานะปกติ หรือรายที่
ข้อมูลทางการเงินแสดงสถานะอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย หรือสถานะอื่นที่แสดงถึงการผิดนัดชำระหนี้ 
แต่สมาชิกแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ปิดชำระหนี้ดังกล่าวจนเสร็จสิ้นเมื่อได้รับเงินกู้ ” แต่กรณีนี้สมาชิกไม่
สามารถปิดหนี้ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย จำนวน 1 บัญชี การพิจารณาเงินกู้รายนี้ จึงไม่อยู่ในอำนาจ
ของคณะอนุกรรมการเง ินกู ้  ด ังน ั ้น เพื ่อให ้เป ็นไปตามขั ้นตอนการพิจารณาให้เง ินกู ้สามัญทั ่วไป 
คณะอนุกรรมการเงินกู้ ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 วันที่ 22 สิงหาคม 2566 พิจารณาแล้วเห็นว่า ภาระหนี้
ที่อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย สมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือและรายได้เสริมเพียงพอต่อการชำระหนี้
ดังกล่าว อีกทั้งการขอกู้เงินครั้งนี้เป็นการบรรเทาภาระการผ่อนชำระของสมาชิก จึงเสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาอนุมัติเงินกู้สามัญของ นาย ย. เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ และสถาบัน
การเงินตามท่ีสมาชิกร้องขอ โดยสั่งจ่ายเป็นดร๊าฟท์ตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้มาประกอบ 

          จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 

ประธาน  จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก 
และมีหนี้กับสหกรณ์มากกว่าหุ้นที่สมาชิกถืออยู่ สาเหตส่วนหนึ่งมาจากเงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้ฉุกเฉิน                
ควรพิจารณาการให้กู้พิเศษ ATM กับเงินกู้ฉุกเฉิน โดยการขยายเวลาการให้กู้นานกว่า 1 เดือนหลังอนุมัติเงินกู้
สามัญ  

มติที่ประชุม   อนุมัติเงินกู้สามัญของ นาย ย. ในวงเงิน 1,977,000.00 บาท เพื่อนำเงินกู้ที่ได้รับไปชำระ
หนี้กับสหกรณ์ฯ และสถาบันการเงินตามที่สมาชิกร้องขอ โดยสั่งจ่ายเป็นดร๊าฟท์ตามยอดที่ผู้กู้ไปเจรจาลดหนี้
มาประกอบ 

เรื่องท่ี 5.2  กรณี นาย ก. น าเอกสารใบแจ้งรายได้/PAYSLIP ที่มีการแก้ไขข้อมูลรายรับ-รายจ่าย     

มาประกอบการยื่นค าขอกู้เงินสามัญท่ัวไป และค าขอกู้เงินพิเศษเอทีเอ็ม 

(บันทึก สอ.กฟภ.3253/2566 ลว. 24 ส.ค. 2566) 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการเงินกู้น าเสนอพิจารณากรณี นาย ก. น าเอกสารใบแจ้งรายได้/PAYSLIP 

ที่มีการแก้ไขข้อมูลรายรับ-รายจ่าย มาประกอบการยื่นค าขอกู้เงินสามัญทั่วไป และค าขอกู้เงินพิเศษเอทีเอ็ม 

โดยมีรายละเอียดดังนี้          
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1. เรื่องเดิม 
ตามท่ี นาย ก. สมาชิกเลขท่ี...............รหัสพนักงาน..............สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ............. 

ได้ยื่นค าขอกู้เงินสามัญทั่วไป เลขที่รับเอกสาร 7213 ลงรับวันที่ 23 พ.ค.2566 โดยใช้ใบแจ้งรายได้/PAY SLIP 
เดือนเมษายน 2566 ประกอบการยื่นกู้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อได้ใช้เอกสารดังกล่าวในการค านวณสิทธิการกู้เงิน 
และอ านาจการผ่อนช าระเงินกู้ ซึ่งสมาชิกจะได้รับการพิจารณาให้กู้เป็นจ านวนเงิน 2,600,000 บาท สหกรณ์ฯ 
ได้ด าเนินการจ่ายเงินกู้สามัญทั่วไปให้แก่ นาย ก. สัญญาเลขท่ีสป................... เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2566 

2. ข้อมูล 
2.1 นาย ก. สมาชิกเลขท่ี...............ได้น าส่งเอกสารค าขอกู้เงินพิเศษเอทีเอ็ม สหกรณ์ฯ ด าเนินการ

ลงรับเอกสารในวันที่ 26 ก.ค. 2566 เลขที่ 9935 โดยใช้ใบแจ้งรายได้/PAY SLIP เดือนกรกฎาคม 2566 
ประกอบการยื่นกู้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อได้น าเอกสารดังกล่าวค านวนสิทธิการกู้ ปรากฎว่าข้อมูลในใบแจ้ง
รายได้/PAY SLIP ข้อมูลรายการเงินได้ และรายการเงินหัก มียอดรวมรับ และรวมจ่ายไม่ถูกต้อง จึงได้ติดต่อไป
ยัง นาย ก. เพื่อสอบถามข้อมูลและขอให้น าส่งเอกสารใบแจ้งรายได้/PAY SLIP มาให้สหกรณ์ใหม่ จึงพบว่า
เอกสารที่สมาชิกน ามาใช้ประกอบการยื่นกู้เป็นเอกสารมีการแก้ไขยอดเงิน 

เมื่อฝ่ายสินเชื่อพบว่ามีการแก้ไขยอดเงินในใบแจ้งรายได้/PAY SLIP จึงได้ตรวจสอบข้อมูลการยื่น
ค าขอกู้เงินประเภทอื่น ของ นาย ก. ซึ่งมีการยื่นค าขอกู้เงินกู้สามัญทั่วไป 1 สัญญา ผลปรากฏว่ามีการแก้ไข
ยอดเงินในใบแจ้งรายได้/PAY SLIP เดือนเมษายน 2566 น ามาใช้ประกอบการยื่นค าขอกู้ ฝ่ายสินเชื่อจึงได้
ติดต่อสมาชิกให้น าส่งเอกสารฉบับจริงเพื่อตรวจสอบการค านวณยอดเงินกู้อีกครั้ง ปรากฎว่าการใช้ข้อมูลจาก
การแก้ไขยอดรายการเงินได้ และรายการเงินหัก จะส่งผลกระทบให้การค านวณอ านาจการผ่อนช าระผิดพลาด 
โดยข้อมูลในใบแจ้งรายได้/PAY SLIP ที่มีการแก้ไขยอดเงิน สมาชิกจะได้รับเงินกู้สูงกว่าความเป็นจริงเป็น
จ านวนเงิน 288,000 บาท 

2.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเงินกู้ ครั้งที่ 33/2563 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2564 เรื่องที่ 
4.5 สมาชิกน าเอกสารรายงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ที่มีการแก้ไขมายื่นประกอบการขอกู้ 
มติที่ประชุม เห็นควรลงโทษสมาชิกด้วยการระงับการให้เงินกู้ทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยน าเสนอ
คณะอนุกรรมการอ านวยการและบริหารความเสี่ยงพิจารณาต่อไป 

2.3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2564 
เรื่องท่ี 4.5 พิจารณาการด าเนินการ กรณีสมาชิกน าเอกสารที่มีการแก้ไขมาใช้ประกอบการขอกู้ 

มติทีประชุม คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นเหมือนกับคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 3 ใน
การประชุมครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 26/2543 เห็นควรให้ขาดจากสมาชิกภาพ ให้ออกจากสหกรณ์ ตาม
ข้อบังคับ สอ.กฟภ. พ.ศ. 2563 ข้อ 43 การให้ออกจากสหกรณ์ก าหนดให้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนกรรมการด าเนินการที่มีอยู่ในที่ประชุม จึงจะถือได้ว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ โดยให้
น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาต่อไป 

2.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด านินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 
2565 เรื่องท่ี 2.6 พิจารณาการด าเนินการ กรณีสมาชิกน าเอกสารที่มีการแก้ไขมาใช้ประกอบการขอกู้ 
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มติที่ประชุม  ให้ นาง ก.  เป็นสมาชิกต่อและลงโทษโดยระงับให้เงินกู้ทุกประเภทของสมาชิก จ านวน 3 ปี   
นับตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. 2565 

2.5 ประกาศ สอ.กฟภ. ที่ 25/2565 เรื่อง การปลอมหรือดัดแปลงเอกสาร หรือลงลายมือชื่อ
ปลอมในเอกสาร ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ได้ประกาศให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันว่า หากสหกรณ์
ฯ ตรวจสอบพบว่าสมาชิกรายใดท าการปลอม หรือดัดแปลงเอกสาร หรือลงรายมือชื่อปลอม หรือท าด้วย
ประการอื่นใดอันให้ผลในลักษณะเดียวกัน และส่งน าเอกสารนั้นมาใช้ท าธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ สหกรณ์จะ
ด าเนินการดังนี้ 

2.5.1 ระงับการท าธุรกรรมทุกประเภท ในกรณีที่มีการปลอม หรือดัดแปลง หรือลงรายมือชื่อ
ปลอม น ามายื่นกู้และได้รับเงินกู้ไปแล้ว สหกรณ์ฯ จะเรียกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้ง
จ านวนทันที 

2.5.2 ด าเนินคดีตามบทบัญญัติกฎหมายข้างต้นและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในขั้นเด็ดขาด 
โดยไม่มีการประนีประนอมยอมความใดๆ ทั้งสิ้น 

2.5.3 ให้ออกจากสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ ากัด พ.ศ. 2563 ข้อ 41 (6) และข้อ 43 (3) (6) 

2.5.4 แจ้งการกระท าความผิดไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจในการออกเอกสาร หรือบุคคลผู้ที่ถูก
ปลอมลายมือชื่อ 

3. ข้อพิจารณา 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น นาย ก. สมาชิกเลขที่..................ได้น าเอกสารที่มีการแก้ไขข้อมูลในใบ

แจ้งรายได้/PAY SLIP มาใช้ประกอบการยื่นกู้เงินถึง 2 ครั้ง จึงมีเจตนาจงใจในการกระท า ส่งผลกระทบให้การ
พิจารณาเงินกู้สามัญทั่วไปเกิดข้อผิดพลาด และหากในอนาคตนายกฤชนัทฯ ไม่สามารถผ่อนช าระเงินกู้ได้ อาจ
ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ในการขอใช้เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน คณะอนุกรรมการเงินกู้ ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการ พิจารณา
ลงโทษ และให้ฝ่ายจัดการด าเนินการดังนี้ 

3.1 ระงับการท าธุรกรรมทุกประเภท ในกรณีที่มีการปลอม หรือดัดแปลง หรือลงรายมือชื่อปลอม 
น ามายื่นกู้และได้รับเงินกู้ไปแล้ว สหกรณ์ฯ จะเรียกคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งจ านวนทันที 

3.2 ด าเนินคดีตามบทบัญญัติกฎหมายข้างต้นและกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องในขั้นเด็ดขาด โดยไม่
มีการประนีประนอมยอมความใดๆ ทั้งสิ้น 

3.3 ให้ออกจากสหกรณ์ฯ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด 
พ.ศ. 2563 ข้อ 41 (6) และข้อ 43 (3) (6) 

3.4 แจ้งการกระท าความผิดไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจในการออกเอกสาร หรือบุคคลผู้ที่ถูกปลอม
ลายมือชื่อ 

3.5 ให้ฝ่ายจัดการเพิ่มเอกสารเกี่ยวกับโทษการปลอมแปลงเอกสารประกอบการกู้เงินในค าขอกู้
เงินทุกประเภท โดยให้สมาชิกลงนามรับทราบในการกู้ทุกครั้ง 
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                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา     
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณชาติชาย การตรวจพบว่ามีการแก้ไขสลิปเงินเดือน ตรวจพบลักษณะใด เนื่องจากสลิปเงินเดือนจาก
ระบบต้องมีลายน ้า 
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ (คุณอุไร) เอกสารที่ผู้กู้ใช้แนบยื่นกู้มีลายน ้า แต่พบการแก้ไขตัวเลขเนื่องจากยอดรวมรายรับไม่
ตรงกับรายการรับทั้งหมด 
 
คุณพีระพล การลงโทษสมาชิกปลอมแปลงเอกสาร ขอให้มีบทลงโทษสมาชิกทุกคนเท่ากัน 
 
ประธาน  ในปี 2565 พบการปลอมแปลงเอกสารได้มีบทลงโทษโดยข้อมูลย้อนหลังที่มีกรณีเช่นนี้ 
ลงโทษให้ระงับเงินกู ้3 เดือน เนื่องจากยังไม่เคยมีประกาศบทลงโทษให้สมาชิกทราบ  และได้มีมติให้มีประกาศ
บทลงโทษสมาชิกท่ีปลอมแปลงเอกสารถูกระงับเงินกู้เป็นเวลา 3 ปี 
 
คุณมิ่งศิษฐ์ ข้อมูลเงินเดือนเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ควรให้มีการลงนามยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนใดบ้าง 
 
คุณวัลลภ การตรวจสอบข้อมูลสลิปเงินเดือนจะประสานกับทาง กฟภ. ได้หรือไม่ 
 
ประธาน  เรื่องบทลงโทษ สอ.กฟภ. ได้มีประกาศไปแล้วอย่างชัดเจน แต่ยังจงใจฝ่าฝืนก็ต้องลงโทษ
ตามท่ีประกาศ หากไม่ด าเนินการตามต่อไปประกาศก็ไม่เป็นที่เชื่อถือ 
 
คุณพีระพล - พนักงาน กฟภ. หากต้องคดีอาญาจะมีผลถึงการไล่ออก ในส่วนนี ้ท  าอย ่างไรจะ
ประนีประนอมเรื่องนี้ได้ มีแนวทางอ่ืนหรือไม่ 
 
คุณวิรัช  1. การด าเนินการตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายอาญาน่าจะหาแนวทางอื ่นก่อน                  
หากด าเนินการตามข้อ 3.1 เรียกให้มาช าระหนี้ทั้งก้อนใหญ่ คิดว่าไม่มีโอกาสจะช าระแน่นอน 
  2. หากไม่ต้องด าเนินการถึงคดีความ สอ.กฟภ. จะเจรจาในเบื้องต้นหรือไม่ 
 
คุณชาติชาย เมื่อมีอนุมัติในข้อ 3.1 – 3.5 ฝ่ายจัดการจะด าเนินการอย่างไรบ้าง 
 
ผจก.สอ.กฟภ. หากมีอนุมัติ ฝ่ายจัดการจะด าเนินการตามล าดับ คือ ระงับการกู้และท าหนังสือเรียกหนี้คืน
หากผู้กู้ไม่ช าระหนี้คืนตามก าหนดก็จะด าเนินคดีทั้งผู้กู้และผู้ค ้าประกัน 
ประธาน  สรุปประเด็นเพ่ิมเติม 3 ประเด็น 

1. การท าหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
2. หามาตรการวิธีการป้องกันการแก้ไขข้อมูล 
3. ฝ่ายจัดการประชาสัมพันธ์ย ้าให้สมาชิกรับทราบบทลงโทษ 

 
คุณมิ่งศิษฐ์ เสนอให้ฝ่ายจัดการน าประกาศบทลงโทษการปลอมแปลงเอกสารประกอบการกู้ ให้แนบกับ
เอกสารการกู้เงิน และให้สมาชิกเซ็นรับทราบด้วย 
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คุณพีระพล เสนอให้ผู้กู้เซ็นรับรองเอกสารประกอบการกู้ ถ่ายจากต้นฉบับจริง หากมีการแก้ไขปลอม
แปลงจะยินยอมให้ด าเนินการสูงสุดตามประกาศบทลงโทษของ สอ.กฟภ. 
 
คุณจีระวัฒน์ ขอให้ฝ่ายจัดการท าหนังสือแจ้ง กฟภ. ทุกหน่วยงาน เรื่องบทลงโทษการปลอมแปลงสลิป 
เพ่ือเป็นการป้องกันไว้ระดับหนึ่ง และให้สมาชิกได้รับทราบ 
 
มติที่ประชุม 1. อนุมัติด าเนินการตามข้อ 3.1 – 3.4 โดยให้ด าเนินการตามข้อ 3.1 ก่อน 
  2. ข้อ 3.5 ให้เพ่ิมเติมข้อความดังนี้ “ให้ฝ่ายจัดการเพ่ิมหนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล 
และเอกสารเกี่ยวกับการลงโทษ 
  3. มอบหมายคุณสุชาติ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการป้องกันการ
ปลอมแปลงใบแจ้งรายได้/Pay Slip 
  4. ให้ฝ่ายจัดการประชาสัมพันธ์ย ้าให้สมาชิกทราบถึงบทลงโทษอีกครั้ง 
 
เรื่องท่ี 5.3 ขออนุมัติเปิดบัญชีประเภทเผื่อเรียก (ออมทรัพย์) ธนาคารออมสิน สาขาพงษ์เพชร 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนน าเสนอขออนุมัติเปิดบัญชีประเภทเผื่อเรียก (ออมทรัพย์) 
ธนาคารออมสิน สาขาพงษ์เพชร โดยมีรายละเอียดดังนี้    
            1.เรื่องเดิม 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่อ้างถึง  เรื่องที่ 5.15 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืมหรื อ  ค ้า
ประกันธนาคารออมสิน  มติที่ประชุมอนุมัติให้สหกรณ์ฯ เพิ่มวงเงินกู้ยืมหรือค าประกันกับธนาคารออมสิน ใน
วงเงิน 1,500 ล้านบาท  โดยใช้หุ้นกู้จ านวน 5 รายการ จ านวน 1,900 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันเพ่ือ
ส ารองไว้เป็นสภาพคล่องและด าเนินงานในธุรกรรม ทั้งนี้ธนาคารออมสินแจ้งหนังสือที่ สถ. 3129/2566 ลว. 
25 กรกฎาคม 2566  เรื่อง แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 1,500 ล้านบาท เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 
 2.ข้อมูล 
 ฝ่ายจัดการได้ประสานงานผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ และสถาบันธนาคารออมสิน โดยผู้
ประสานงานแจ้งเงื่อนไขในการท าธุรกรรมการใช้วงเงินสินเชื่อ (ตั๋วสัญญาใช้เงิน PN) ต้องด าเนินการผ่านบัญชี
ประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน เช่น การช าระดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน PN  การช าระคืนเงินต้นตั๋วสัญญา  
ใช้เงิน PN   ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ฯ ยังมิได้ด าเนินการเปิดบัญชีประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน 

3.ข้อพิจารณา 
ฝ่ายจัดการขออนุมัติเปิดบัญชีเผื ่อเรียก (ออมทรัพย์) ธนาคารออมสิน สาขาพงษ์เพชร เพื่อใช้ใน

ธุรกรรมการใช้วงเงินสินเชื่อ (ตั๋วสัญญาใช้เงิน PN)  ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ประสานงานและขอเอกสารการเปิด
บัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ             

 
มติที่ประชุม อนุมัตเิปิดบัญชีเผื่อเรียก (ออมทรัพย์) ธนาคารออมสิน สาขาพงษ์เพชร 
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เรื่องท่ี 5.4 พิจารณาเพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. 
                   (บันทึก สอ.กฟภ.3239/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนน าเสนอพิจารณาเพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ 
สอ.กฟภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้            

1. เรื่องเดิม 
              1.1 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565  วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมัติ
นโยบายและแผนเกี ่ยวกับการฝาก การลงทุนประจ าปี 2566  โดยส่วนหนึ่งของแผนเกี่ยวกับการลงทุน          
มีแผนการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เพ่ิมเติม เป็นจ านวน
เงิน 5,000 ล้านบาท  ซึ่งรวมกับการลงทุนในปัจจุบันเป็นจ านวนเงินรวม 9,000 ล้านบาท   
              1.2  คณะกรรมการด าเนินการมีมติเห็นชอบเพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. ดังนี้ 

(1) คัดเลือก บลจ. แบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 4 กองทุน ๆ ละ  500 ล้านบาท รวมเป็น 
จ านวนเงินทั ้งสิ ้น 2,000 ล้านบาท  โดยพิจารณาจาก บลจ. ที ่บริหารกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ.                   
ในปัจจุบันที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ สอ.กฟภ. ในปีที่ผ่านมา 

(2) คัดเลือก บลจ. แบบเฉพาะเจาะจง  จ านวน 6 กองทุน ๆ ละ  500 ล้านบาท   
รวมเป็นจ านวนเงินท้ังสิ้น 3,000 ล้านบาท  โดยเปิดให้ บลจ. ท่ีบริหารกองทุนให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ ท่ีมีผล
การด าเนินงานเป็นท่ีน่าพอใจ และสามารถด าเนินการตามขอบเขตและรายละเอียด (TOR) ท่ี สอ.กฟภ. ก าหนดได้ 
รวมถึง บลจ. ท่ีบริหารกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. ในปัจจุบัน สามารถเสนอเงื่อนไขเพื่อด าเนินการคัดเลือก
ได้ด้วยเช่นกัน 

1.3  สอ.กฟภ. ได้เพ่ิมการลงทุนใน บลจ. ตามข้อ 1.2 (1)  โดยวิธีการเพ่ิมจ านวนเงินลงทุนใน 
ระหว่างสัญญาเดิมท่ีมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันแล้ว ดังนี้ 
 

ลำดับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวนเงินลงทุนใน
ปัจจุบัน (ล้านบาท)  

จำนวนเงินลงทุน
เพิ่ม (ล้านบาท) 

รวมจำนวนเงินลงทุน
ท้ังสิ้น(ล้านบาท) 

1 บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)    
(กองที่ 7 = Trigger)  

500 500 1,000 

2 บลจ. วรรณ จำกัด  
(กองที่ 2 =  Performance) 

500 500 1,000 

3 บลจ. ไทยพาณิชย์ จำกัด           
(กองที่ 8 = Trigger)  

500 500 1,000 

4 บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด  
(กองที่ 1 = Performance) 

500 500 1,000 

รวม 2,000  
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1.4  สอ.กฟภ. ได้เพ่ิมการลงทุนใน บลจ. ตามข้อ  1.2 (2) แล้ว ดังนี้ 

ลำดับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จำนวนเงินลงทุน 
(ล้านบาท) 

วันที่เปิดกองทุน 

1 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด 
(กองทุนที่ 9) 

600 10 พ.ค. 2566 

2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
(กองทุนที่ 10) 

600 10 พ.ค. 2566 

3 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด 
(กองทุนที่ 11) 

600 19 พ.ค. 2566 

 รวม 1,800  
 

2. ข้อมูล 
 

2.1  สอ.กฟภ. ยังคงเหลือการเพ่ิมการลงทุนใน บลจ. ตามข้อ 1.2 (2) อีกเป็นจ านวนเงิน  
1,200 ล้านบาท 

2.2 ปัจจุบัน สอ.กฟภ. มีการลงทุนผ่าน บลจ. จ านวนทั้งสิ้น 11 กองทุน โดยมีผลด าเนินงาน 
ในแต่ละกองทุนตามล าดับผลการด าเนินงานสูงสุดดังนี้ 

(1) กองที่ 11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด  Trigger 
(2) กองที่ 9  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด   Trigger 
(3) กองที่ 6  บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)        Performance 
(4) กองที่ 8  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ไทยพาณิชย์ จ ากัด           Trigger 
(5) กองที่ 2  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด                   Performance 
(6) กองที่ 7  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน)   Trigger 
(7) กองที่ 1  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด  Performance 
(8) กองที่ 3  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด  Trigger 
(9) กองที่ 5  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด  Performance 
(10) กองที่ 10 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  Trigger 
(11) กองที่ 4  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จ ากัด    Trigger 

 

2.3 สอ.กฟภ. ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค ้าประกันประจ าปี 2565 จากนายทะเบียนสหกรณ์     
เป็นจ านวนเงิน 15,000 ล้านบาท  ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 มีวงเงินสินเชื่อระยะสั้น (P/N) วงเงินกู้ยืม             
และ วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ธนาคาร 
วงเงิน (ลา้นบาท) 

ได้รับอนุมัต ิ เบิกใช้แล้ว คงเหลือ อัตราดอกเบี้ย 

วงเงินกู้สินเชื่อระยะสั้น (P/N)     

1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4,530 3,651 879 2.95 

2. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) 500 500 - 2.70 

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 3,500 3,470 30 2.85 

4. ธนาคารไทยพาณชิย์ จำกัด (มหาชน) 250 250 - 3.05 

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 2,950 2,950 - 3.12 

6. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 640 - 640 3.50 

รวมวงเงินสินเชื่อระยะสัน้ (P/N) 12,370 10,851 1,549  

วงเงินกู้ยืม     

   บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 1,396 401.97 994.03 2.40 

วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)     

   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 25 - 25  

 
3. ข้อพิจารณา 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั้งที่  9/2566  
วันที่ 23 สิงหาคม 2566  มีมติเห็นชอบ ดังนี้ 

           3.1  เพิ ่มการลงทุนในกองทุนส ่วนบุคคลของ สอ.กฟภ.  โดยวิธ ีการคัดเล ือกแบบ
เฉพาะเจาะจง ก าหนดวิธีการเพิ่มจ านวนเงินลงทุน โดยการเพิ่มจ านวนเงินลงทุนในระหว่างสัญญาเดิมที่มีผล
บังคับใช้ในปัจจุบัน กับ บลจ.  ดังนี้ 
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       ตารางแสดงการเพิ่มการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ( บลจ.) 
 

ล าดับ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน จ านวนเงินลงทุนใน
ปัจจุบัน  (ล้านบาท)  

จ านวนเงินลงทุน
เพิ่ม (ล้านบาท) 

รวมจ านวนเงินลงทุน
ท้ังสิ้น  (ล้านบาท) 

1 บลจ. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)    
(กองที่ 11 = Trigger)  

600 400 1,000 

2 บลจ. กรุงศรี จ ากัด  
(กองที่ 9 =  Trigger) 

600 200 800 

รวม 600  
 
 
 

3.2  แหล่งเงินทุนที่จะน ามาใช้ในการลงทุนเพ่ือการดังกล่าว จะเป็นการเบิกใช้วงเงินกู้สินเชื่อ 
ระยะสั้น (P/N) กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวนเงิน 600 ล้านบาท  ส าหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลือ
อีกจ านวนเงิน 600 ล้านบาท  จะสามารถลงทุนได้ในเดือนตุลาคม 2566 โดยแหล่งเงินทุ นจะเป็นเงินจาก
สมาชิกผู้เกษียณอายุในปี 2566 
 

    ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามขั ้นตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการการลงทุนจึงเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ.   โดยวิธีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เป็นจ านวนเงินรวม 600 ล้านบาท ดังที่ปรากฎในตารางแสดงการเพ่ิมการลงทุนใน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ตามข้อพิจารณาข้อ 3.1 

     ส าหรับแหล่งเงินทุนที ่จะน ามาใช้ในการลงทุนเพื ่อการดังกล่าว และระยะเวลาในการ
ด าเนินการตามข้อพิจารณาข้อ 3.2 นั้น คณะอนุกรรมการการลงทุน ได้เสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการมา
เพ่ือทราบ 
      จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณา 
 
มติที่ประชุม     อนุม ัต ิ เพ ิ ่มการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลของ  สอ .กฟภ . โดยว ิธ ีการคัดเล ือกแบบ
เฉพาะเจาะจงก าหนดวิธีการเพิ่มจ านวนเงินลงทุน โดยการเพิ่มจ านวนเงินลงทุนในระหว่างสัญญาเดิมที่มีผล
บังคับใช้ในปัจจุบัน ดังนี้ 

1. กองที่ 11 บลจ. บัวหลวง จ ากัด (มหาชน)  เป็นจ านวนเงิน  400 ล้านบาท 
2. กองที่ 9 บลจ. กรุงศรี จ ากัด      เป็นจ านวนเงิน 200 ล้านบาท 

และรับทราบตามข้อ 3.2  

เรื่องท่ี 5.5 กำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อทำการซื้อ ขายตราสารหนี้ในตลาดรอง  
                   (บันทึก สอ.กฟภ.3238/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนนำเสนอกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อทำการ
ซื้อ ขายตราสารหนี้ในตลาดรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้                
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1. เรื่องเดิม 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด  ได้จัดทำโครงการซื้อ ขายตราสารหนี้ 

ในตลาดรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแนวทางการหารายได้เพิ่มจากการบริหารเกี่ยวกับการลงทุน และ
เพื่อให้ผู ้ปฎิบัติมีความรู้ ความเข้าใจการทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการศึกษา     
การซื้อ ขายตราสารหนี้ในตลาดรอง และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาแนวทางในการซื้ อ ขายตราสารหนี้                
ในตลาดรอง พร้อมจัดทำรายงานผลการศึกษา  
 

2. ข้อมูล  
 2.1 คณะทำงานได ้จ ัดทำรายงานผลการศ ึกษาการซ ื ้อ ขายตราสารหน ี ้ ในตลาดรองโดย

คณะอนุกรรมการการลงทุน ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 ได้รับทราบ และพิจารณา
ผลการศึกษาฯ  ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามรายงานผลการศึกษาแนบ 

2.2 จากผลการศึกษา คณะอนุกรรมการการลงทุน  ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 วันที่ 23 สิงหาคม 
2566  จึงได้กำหนดกรอบแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการซื้อ ขายตราสารหนี้ในตลาดรอง ดังนี้ 
 

2.2.1  การซื้อตราสารหนี้ 
(1) ซื้อตราสารหนี้ที่มีข้อกำหนดเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (ค.พ.ช.)  เรื่องข้อกำหนด
การฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์  พ.ศ. 2563   

(2) ซื้อตราสารหนี้ที่ให้อัตราผลตอบแทน (Yield)  ไม่น้อยกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ย 
 

2.2.2  การขายตราสารหนี้ 
(1) ขายตราสารหนี้ฉบับที่มีมูลค่าที่ผู้ซื้อต้องชำระไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ (Clean  

Value) มากกว่ามูลค่าหน้าตราสารหนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1   
(2) เมื่อดำเนินการขายตราสารหนี้แล้ว จะต้องนำเงินที่ได้รับไปทำการลงทุนต่อ  

ที่มีอัตราผลตอบแทนที่ดีกว่า  เว้นแต่เป็นการขายตราสารหนี้เพื่อรักษาสภาพคล่อง 
 

2.2.3 กำหนดขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาตัดสินใจในการซื้อขายตราสารหนี้ 
(1) ฝ่ายจัดการจะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลตราสารหนี้ที่สหกรณ์ฯ ลงทุนทั้งหมด  และ 

เป็นผู้จัดทำข้อมูลเมื่อตราสารหนี้มีคุณลักษณะเป็นไปตามการซื้อ ขายตราสารหนี้ที่กำหนด  
(2) ข้อมูลตราสารหนี้ที่ได้ตาม (1)  จะถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม 

ประจำเดือนของคณะอนุกรรมการการลงทุน (ถ้ามี) เพื่อพิจารณา  เว้นแต่การซื้อ ขายที่ไม่สามารถบรรจุเข้า
ระเบียบวาระการประชุมได้ทันในครั ้งใด ให้ฝ่ายจัดการนำเสนอข้อมูลเพื ่อพิจารณาซื ้อ  ขายผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผ่าน Line) และใช้ความเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวถือเป็นมติที่ประชุม เมื่อดำเนินการ
ซื้อ ขายตราสารหนี้ฯ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทราบ 

(3) การซื้อตราสารหนี้ ข้อมูลของตราสารหนี้ที่นำเสนอคณะอนุกรรมการการลงทุน 
เพื ่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจ จะต้องมีข้อมูลในลักษณะเดียวกับการนำเสนอข้อมูลตราสารหนี้ที่
ออกจำหน่ายใหม่ สำหรับการขายตราสารหนี้ จะต้องทำการเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
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ระหว่างการถือครองตราสารหนี้  จนครบกำหนดวันที่ไถ่ถอน กับการจำหน่ายตราสารหนี้แล้วนำไปลงทุนต่อ 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลต่างที่จะได้รับในการขายตราสารหนี้ 
 

3. ข้อพิจารณา 
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เพื ่อให้การซื ้อ ขายตราสารหนี้ในตลาดรองเป็นไปตามแนวทางที ่ได้

ทำการศึกษา มีกรอบแนวทางในการดำเนินการ มีข้ันตอนและวิธีการในการพิจารณาตัดสินใจที่ชัดเจน สามารถ
นำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้  คณะอนุกรรมการการลงทุนจึงเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือ
พิจารณา ดังนี้ 

3.1 มอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการการลงทุน เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาซื้อ ขายตราสารหนี้
ในตลาดรอง 

3.2 เห็นชอบกรอบแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการซื้อ ขายตราสารหนี้ในตลาดรองตามข้อมูลในข้อ2.2 
 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา       

  

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณชาติชาย - ขอตัวอย่าง สอ.ที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดรอง และผลประกอบการของ สอ.นั้นเป็นอย่างไร 
  - การดำเนินการดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบหรือขออนุมัติจากนายทะเบียนหรือไม่ 
 
รองผู้จัดการฯ - สอ.ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับที่ลงทุนในตลาดรอง ได้แก่ สอ.โรงพยาบาลตำรวจ สอ.กฟผ. 
  - ไม่ต้องขออนุญาตจากนายทะเบียน 
 
คุณสุชาติ ตลาดรองมีความเคลื่อนไหวตลอด การตัดสินใจในการซื ้อการขายจะมีทุกวัน สอ.กฟภ.                    
มีเจ้าหน้าที่รองรับงานนี้หรือไม่ 
ประธาน  -  หุ้นกู้ที่ผลตอบแทนไม่สูง น่าจะขายเพ่ือนำมาลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า 
  -  ในการขายหุ้นควรมีแผนการลงทุนที่จะเพ่ิมผลตอบแทนมากกว่า 
  -  ข้อ 3.1 เดิม มอบอำนาจให้คณะอนุกรรมการการลงทุนในการซื้อขายในตลาดรอง ขอ
หารือควรจะมีกรอบวงเงินหรือไม่ หากกำหนดกรอบวงเงินจะเป็นข้อจำกัดในการดำเนินงานหรือไม่ 
 
คุณวัลลภ ในข้อ 3.2 มีกรอบแนวทางแล้ว 
 
มติที่ประชุม   อนุมัติตามเสนอ ข้อ 3.1-3.2 โดยในข้อ 3.1 ให้กำหนดกรอบวงเงินชุดละไม่เกิน 500 ล้าน
บาทและให้มีแผนการลงทุนใหม่ที่จะเพ่ิมผลตอบแทนมากกว่าประกอบด้วย  
 
เรื่องท่ี 5.6 พิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายปีของสมาชิกพ้นสภาพและปรับลดการชำระเงินต้นรายปี 
                   (บันทึก สอ.กฟภ.3257/2566 ลว. 25 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอพิจารณาปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้รายปีของสมาชิก
พ้นสภาพและปรับลดการชำระเงินต้นรายปี โดยมีรายละเอียดดังนี้   
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   1. เรื่องเดิม 

    ตามท่ีนายทะเบียนได้ออกระเบียบ ว่าด้วยการยกเลิกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การกำหนดรายการในข้อบังคับเกี่ยวกับการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. 
2565 พ.ศ. 2566 ทำให้มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่มีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นชอบอนุมัติการจัดทำแผนและวงเงินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกประจำปี 2566 ไม่สามารถ
ดำเนินการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้แก่สมาชิกได้ นั้น ทำให้สมาชิกที่มีความจำเป็น ต้องการนำหุ้นท่ีตนเองสะสมไว้ 
ไปใช้ในยามเดือดร้อน ขอให้สหกรณ์หาวิธีให้สามารถนำเงินหุ้นมาทดแทนการถอนหุ้นบางส่วนท่ีทำไม่ได้แล้ว 
 2. ข้อมูล  
    ฝ่ายจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีระเบียบให้สมาชิกท่ีพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน  
กู้เงินแบบผ่อนชำระหนี้รายปี ท่ีสามารถนำมาทดแทนการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนได้ แต่จากการตรวจสอบยังมีส่วน
ท่ีต้องมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเพิ่มเติม ดังนี้ 

2.1  ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พ.ศ. 2565     
ข้อ 8 การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบผ่อนรายปีกับการผ่อนรายเดือน มีอัตราดอกเบี้ยที่เท่ากันคือร้อยละ 
5.75 และได้รับเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งในความเป็นจริงดอกเบี้ยจ่ายรายปีควรจะต้องมากกว่าอัตร าดอกเบี้ยรายเดือน         
จากการคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้แบบผ่อนรายเดือนท่ีอัตราร้อยละ 5.75 อัตราดอกเบี้ยผ่อนรายปีควรท่ีจะมีอัตราร้อย
ละ 5.90  

2.2 การจ่ายคืนเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกท่ีกู้แบบผ่อนรายปี ในทางปฏิบัติจะไม่ตรงกับความเข้าใจของ
สมาชิกทำให้เกิดข้อสักถามบ่อยครั้ง ดังนี ้

2.2.1 ในปีแรกที่มีการกู้เงินสมาชิกจะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน เนื่องจากในปีแรกสมาชิกยัง
มิได้จ่ายดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ 

2.2.2 การจ่ายเงินเฉลี่ยคืนไม่ตรงปี เนื่องจากการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนของสหกรณ์จะจ่าย
หลังจากท่ีประชุมใหญ่อนุมัติในปีถัดไป 

2.2.3 ทำให้สมาชิกผู้กู้เกิดความสับสนในการรับเงินเฉลี่ยคืน 
2.3 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สำหรับสมาชิกที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน พ.ศ. 2565               

ข้อ 17.1 กำหนดให้การชำระหนี้ชำระรายปี ไม่เกิน 30 งวด ผ่อนชำระเงินต้นเป็นงวดพร้อมดอกเบี้ยตามท่ีสหกรณ์
กำหนด แต่ในทางปฎิบัติสหกรณ์คำนวณการผ่อนชำระคืนเงินต้นของเงินกู้แบบผ่อนรายปี โดยใช้วิธีนำวงเงินกู้ท่ี
ได้รับหารด้วยระยะเวลาการผ่อนชำระ (จำนวนเงินกู้หารด้วย 30) ทำให้ผู้กู้ต้องจ่ายเงินต้นสูง ส่งผลให้ได้รับเงินปัน
ผลน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ตามตัวอย่าง 
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ตารางเปรียบเทียบถอนคืนหุ้นกับการกู้สามัญรายปี (หุ้นค้ำ)  
กรณีมีหุ้น 2 ล้านบาท จะถอนคืนหุ้น 1 ล้านบาท เทียบกับการกู้รายปี 1 ล้านบาท 

รายการ กรณีถอนคืนหุ้น กรณีกู้สามัญรายป ี

จำนวนหุ้นคงเหลือ 
เงินปันผลท่ีได้รับ 5.40 

2 ล้าน – 1 ล้าน = 1 ล้าน 
54,000 

2 ล้าน 
108,000 

จำนวนเงินกู้ 
จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 5.75 % 
รับเงินเฉลี่ยคืน (ประมาณ 10 %) 
ส่งเงินต้น 

- 
- 
- 
- 

1 ล้าน 
57,500 
 5,750 
33,333 

คงเหลือเงินปันผลสุทธ ิ 54,000 22,917 
***เงินเฉลี่ยคืนปีท่ี 1 จะไม่ได้รับ ซึ่งจะทำให้สมาชิกเหลือเงินปันผลสุทธิเพียง 17,167.- (22,917 - 5,750)*** 
           จากกรณีตามตัวอย่างหากปรับลดการส่งเงินต้นให้น้อยลง เช่น ให้ส่งเงินต้นท่ีร้อยละ 0.1 ของเงินต้นหรือ 
1,000 บาท ทุกปีก็จะทำให้สมาชิกได้รับเงินปันผลสุทธิเพิ่มเป็น 55 ,250 บาท จะทำให้การกู้พิเศษรายปีได้รับเงิน   
ปันผลสุทธิใกล้เคียงกับการถอนคืนหุ้นบางส่วน 

3. ข้อพิจารณา 
    เพื่อให้การกู้เงินพิเศษของสมาชิกพ้นสภาพ แบบผ่อนรายปี มาทดแทนการถอนหุ้นบางส่วน เพื่อ

ช่วยเหลือสมาชิกที่พ้นสภาพ ให้มีรายรับเพิ่มมากขึ้น บรรเทาความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิต ในการประชุม
คณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและ          
ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 

3.1   ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษสำหรับสมาชิกพ้นสภาพ แบบผ่อนรายปีจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
5.75 แบบมีเงินเฉลี่ยคืน เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 แบบมีเฉลี่ยคืน (สำหรับสัญญาเดิม) และกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 แบบไม่มีเงินเฉลี่ยคืน สำหรับผู้กู้สัญญาใหม่หรือผู้กู้เดิมเปลี่ยนสัญญา 

3.2   เห็นควรกำหนดการจ่ายคืนเงินต้นจากเดิมคำนวณเงินต้นท่ีต้องชำระรายปี โดยใช้จำนวนเงินกู้ 
หารด้วย 30 ปี เปลี่ยนเป็นจ่ายเงินต้นในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินท่ีสมาชิกกู้ ในแต่ละงวด ต้ังแต่งวดท่ี 1 – 29 
ส่วนงวดที่ 30 ให้ชำระคืนทั้งหมด ซึ่งการลดการจ่ายเงินต้นดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อ
สหกรณ์ เนื่องจากจำนวนหุ้นท้ังหมดครอบคลุมวงเงินกู้อยู่แล้ว และเป็นผลดีต่อสมาชิกที่จะได้รับเงินปันผลมากขึ้น 

3.3   จัดทำประกาศให้สมาชิกที่พ้นสภาพได้รับทราบการปรับเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยตามข้อ 1 และ 
ประกาศกำหนดการจ่ายเงินต้นตามข้อ 2  

 
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณพีระพล การจ่ายคืนเงินต้นร้อยละ 0.1 คือ ล้านละ 1,000 บาท เหมือนชำระแต่ดอกเบี้ย หากเงิน   
ปันผลอยู่ที่ 5.40  ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5.90 แต่หากเงินปันผลไม่ถึง 5.40 น่าจะมีการกำหนดดอกเบี้ยขึ้นลงตาม 
 
คุณภาคภูมิ สมาชิกที่พ้นสภาพในปีต่อๆ ไปจะกู้ได้แบบไม่มีเฉลี่ยคืนเท่านั้น น่าจะมีทางเลือกให้สมาชิกท่ี
พ้นสภาพ(ใหม่) เลือกแบบมีเฉลี่ยคืน หรือ แบบไม่มีเฉลี่ยคืน 
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คุณพีระพล เสนอให้คิดดอกเบี้ยแบบมีเฉลี่ยคืนเท่ากับอัตราเงินปันผลได้หรือไม่ 
 
คุณวัลลภ - สมาชิกท่ีกู้เงินเดิมอาจจะแย้งว่า ไม่ได้รับทางเลือกเหมือนสมาชิกที่พ้นสภาพใหม่ 
  - ในข้อ 3.2 ควรปรับเป็นอัตราการจ่ายคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 
  - ขอทราบเหตุผลข้อ 3.1 ที่เพ่ิม กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.30 แบบไม่มีเฉลี่ยคืน สมาชิก
ที่กู้เงินประเภทอื่น หากจะขออัตราดอกเบี้ยแบบไม่มีเฉลี่ยคืนได้หรือไม่ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติตามเสนอ ข้อ 3.1–3.3 และปรับข้อความในข้อ 3.1 และ 3.2 ตามข้อสังเกต
คณะกรรมการฯ ดังนี้ 

1. ข้อ 3.1 ปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นร้อยละ 5.9 แบบมีเฉลี่ยคืน ไม่มีให้เลือกอัตราดอกเบี้ย
แบบไม่มีเฉลี่ยคืน  

2. ข้อ 3.2 การชำระเงินต้นให้ชำระไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 (สมาชิกชำระเงินต้นเพ่ิมได้) 
 

เรื่องท่ี 5.7 ขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของสหกรณ์ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสของสหกรณ์            
โดยมีรายละเอียดดังนี้            

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื ่อวันที ่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ โดยสมาชิก มี
ความเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่เสนอยังไม่สะท้อนความเป็นจริง  จึงขอเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายเงินโบนัส 
ซึ่งควรพิจารณาจากอัตราเงินปันผล มิใช่จากกำไรสุทธิ ที่ประชุมใหญ่จึงมีมติให้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของสมาชิกเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส เพื่อปรับปรุงแก้ไขและกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ฯ ใหม่ เสนอที่
ประชุมใหญ่สามัญ ในครั้งต่อไป นั้น 

ในการนี้ ฝ่ายจัดการและกรรมการผู้ได้รับมอบหมาย ได้นำข้อเสนอแนะของสมาชิกในประเด็นดังกล่าว   
มาดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว          
โดยมีหลักเกณฑ์สรุปโดยสังเขปได้ ดังนี้ 

 

1. เงินโบนัสสำหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1   คำนวณเงินโบนัสที่ได้รับโดยพิจารณาจากอัตราเงินปันผล      
โดยจะได้รับเงินโบนัสเป็นไปตามช่วงของอัตราเงินปันผล  

 

ส่วนที่ 2   คำนวณเงินโบนัสที่จะได้รับเพิ่ม/ลด โดยพิจารณาจากคะแนนการประเมินผล
การดำเนินการของสหกรณ์ฯ (KPIs)   
โดยจะได้รับเงินโบนัสส่วนเพิ่ม/ลด เป็นไปตามช่วงคะแนน KPIs  

2. การคำนวณเงินโบนัสสำหรับกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่จะได้รับจากการจัดสรรกำไร
สุทธิประจำปี  
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(1) เงินโบนัสกรรมการเท่ากับเงินโบนัสส่วนที่ 1 บวก/ลบ เงินโบนัสส่วนที่ 2  เป็นจำนวนเงิน 
รวมไม่น้อยกว่า 60,000 บาท  แต่สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท   โดยประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัส
มากกว่ากรรมการร้อยละ 15  

(2) เงินโบนัสในส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่จะได้รับจากการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 
 เท่ากับเงินโบนัสส่วนที่ 1 บวก/ลบ เงินโบนัสส่วนที่ 2 เป็นจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเงินเดือน แต่
สูงสุดไม่เกิน 4 เท่าของเงินเดือน 

 

คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ได้
พิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ ในเบื้องต้นแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้ันตอนการพิจารณา คณะอนุกรรมการอำนวยการ
จึงขอเสนอ ร่างหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสของสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือพิจารณา
ต่อไป  
           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา                       

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณชาติชาย ส่วนที่ 1 ค่าตัวเลขคิดจากอะไร 
  ส่วนที่ 2 ค่า KPI กำหนดโดยกรรมการฯผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ ไม่มีหน่วยงานกลาง
พิจารณากำหนดให้ จะทำให้เป็นข้อตำหนิจากสมาชิกได้ 
 
ประธาน  จากการประชุมใหญ่สามัญปี 2565 นำเสนอที่ประชุมพิจารณาโบนัสกรรมการและเจ้าหนา้ที่
คิดเป็น 2 ส่วน  

ส่วนที่ 1 คิดจากผลกำไรและส่วนที่ 2 คิดจากค่า KPI แต่มีสมาชิกทักท้วงเรื่องการนำผลกำไร
มาเปน็ตัวชี้วัดในส่วนที่ 1 ไม่ตรงประเด็น และขอให้เปลี่ยนส่วนที่ 1 จากกำไรมาเป็นคิดจากเงินปันผล  ในส่วน
ที่ 1 กำหนดกรอบค่ากลางจากโบนัสปี 2565 ประมาณ 5.41 และสมาชิกกำหนดในส่วนที่ 1 โบนัส 75,000 
บาท และข้อมูลโบนัสในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาสูงสุดได้ประมาณ 6.2 เงินโบนัสที่ กรรรมการจะได้สูงสุดจากการ
คำนวณที่เหมาะสมได้ประมาณ 120,000 บาท และเงินโบนัสที่กรรมการได้ต่ำสุด ในรอบ 15 ปี ประมาณ  
60,000 บาทในปีที่สมาชิกได้รับเงินปันผล 5.4  

ส่วนที่ 2 ใช้ค่า KPI เป็นตัวกำหนด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการมุ่ง
ปฏิบัติทำให้ค่า KPI สูงขึ้น และยังไม่มีหน่วยงานกลางในการกำหนดค่า KPI  

 
คุณวัลลภ การนำค่า KPI มาเป็นเกณฑ์วัดด้วยก็เพื ่อกระตุ ้นกรรมการในการจัดการที่ดี เดิมมีการ
ร้องเรียนเรื่องการบริการของ สอ.กฟภ. กรรมการฯ จึงได้เข้ามาปรับเปลี่ยนให้ดีขึ ้น และเป็นที่มาของการ
กำหนดค่า KPI เพื่อการบริการที่ดีขึ้น และค่า KPI ประจำปีอาจจะต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่         
เพ่ือเป็นการป้องกันข้อตำหนิจากสมาชิก 
 
คุณชาติชาย - ค่า KPI ที่ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่จะต้องนำไปใช้ในปีถัดไป ไม่สามารถนำมาใช้
ในปีประชุมใหญ่สามัญได้ เพราะค่า KPI ต้องตกลงไว้ก่อนล่วงหน้า 
  - เสนอให้ตั้งกรรมการฯจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพ่ือกำหนดค่า KPI  
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  - ในส่วนของการพิจารณาเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ ในส่วนที่ 1 พิจารณาตามเงินปันผล แต่ในส่วน
ที่ 2 ขอเสนอให้นำมาพิจารณาตาม KPI รายบุคคลด้วย เพื่อความยุติธรรมและตามประสิทธิภาพการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 
 
คุณมิ่งศิษฐ์ การนำวันลามาคิดค่า KPI ด้วย น่าจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ต้องดูจากประสิทธิภาพของงานด้วย 
 
คุณวัลลภ ค่า KPI ที่ตั ้งมากับผู้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าเป็นคนละคนกัน เสนอให้ตั้ง
คณะทำงานพิจารณาโดยเฉพาะ  
 
คุณสมชาย ผลการทำงานน่าจะเป็นพิจารณาเรื่องเงินเดือน แต่เงินโบนัสน่าจะใช้มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือ
ความโปร่งใสเกี่ยวกับการพิจารณาวัดผลการทำงาน และเพ่ือไม่ให้เกิดความแตกแยก 
 
คุณสุชาติ ขอข้อสรุปเรื่องการจ่ายเงินโบนัสปี 2566  
 

มติที่ประชุม   1. อนุมัติ โบนัสปี 2566 ให้พิจารณาจากส่วนที่ 1 คิดจากเงินปันผล ทั้งในส่วนของกรรมการ
และเจ้าหน้าที ่

2. ในส่วนที่ 2 การคิดค่า KPI ให้พิจารณารูปแบบเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบในที่ประชุม
ใหญ่อีกครั้งเพื่อใช้ในปีถัดไป 

3. ตั้งคณะทำงานฯ เพ่ือพิจารณาเกณฑ์การให้โบนัสจากค่า KPI ประกอบด้วย 
 1). นายวัลลภ    กิตติวิวัฒน์ 

  2). นายชาติชาย  ภุมรินทร์    
 3). นายมิ่งศิษฐ์  ศุภธาเสฏฐ์ 
 4). นายภาคภูมิ  ฉ่ำทวี           
 5). ผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ 

 
เรื่องท่ี 5.8     ขออนุมัติให้กำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ รวม 5 ระเบียบ 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอขออนุมัติให้กำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
สวัสดิการต่างๆ รวม 5 ระเบียบ  โดยมีรายละเอียดดังนี้            

1. เรื่องเดิม 
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566  

เรื่องท่ี 5.5 เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงการใช้ทุนสวัสดิการเป็นใช้จากค่าใช้จ่าย รวม 5 ประเภท และอนุมัติใน
หลักการจัดทำระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่าง ๆ รวม 5 ประเภท โดยให้คณะอนุกรรมการ
อำนวยการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อน 

2. ข้อมูล 
2.1 ฝ่ายจัดการได้จัดทำระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ทั้ง 5 ฉบับประกอบด้วย 

2.1.1 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ. 2566 
2.1.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก พ.ศ. 2566 
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2.1.3 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายช่วยเหลือค่าท าศพสมาชิก พ.ศ. 2566 
2.1.4 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือรับขวัญทายาทใหม่ พ.ศ. 2566 
2.1.5   ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2566 

 2.2  การจัดทำระเบียบตามข้อ 2.1 มีรายละเอียดหลัก ๆ สรุปได้ดังนี้ 
        2.2.1 เมื่อระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้ให้ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการเดิม เพ่ือให้
เกิดความชัดเจนไม่สับสน (ซึ่งกำหนดไว้ในข้อ 3 ของระเบียบใหม่ทั้ง 5 ฉบับ) 
        2.2.2 ระเบียบตามข้อ 2.1.1-2.1.4 รายละเอียดเนื้อหาสาระต่าง ๆ คงเดิม  
        2.2.3 ระเบียบตามข้อ 2.1.5 ระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสงเคราะห์สมาชิก พ.ศ. 2566 
มีการแก้ไขปรับปรุงข้อความเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 1) กำหนดการจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส จากเดิมเดือนมกราคม เป็นเดือน 
มีนาคม เพ่ือรอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติงบประมาณรายจ่ายก่อน  
     2) เปลี่ยนเวลาประกาศ เรื่องทุนสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส จากเดิมเดือนมิถุนายน     
เป็นเดือนกรกฎาคม และเปลี่ยนเวลาการยื่นคำร้องขอรับเงินสงเคราะห์จากเดิมภายในเดือนพฤศจิกายน           
เป็นภายในเดือน ธันวาคม เพื่อให้สมาชิกท่ีเกิดในปีที่ได้รับสิทธิมีโอกาสขอรับสิทธิทุกคน  

 3) ปรับแก้ข้อ 5.5 เรื่องการสงเคราะห์ค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมเติม กรณีได้รับ 
อุบัติเหตุไปเป็นข้อ 5.4.5 เนื่องจากเป็นการสงเคราะห์ในกรณีได้รับอุบัติเหตุเช่นเดียวกัน 
    4) กำหนดอำนาจอนุมัติในข้อ 6 ให้ชัดเจนครบถ้วน และเป็นไปตามที่ปฏิบัติ       
อยู่ในปัจจุบัน 
 2.3  กำหนดวันที่มีผลบังคับใช้ระเบียบ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการบริหารจัดการ การเบิก
จ่ายเงินจากทุนที่เหลืออยู่ให้สอดรับกับการเปลี่ยนเป็นการเบิกจ่ายจากค่าใช้จ่าย 
        2.3.1 ระเบียบตามข้อ 2.1.1 – 2.1.4 กำหนดให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 
(หลังการประชุมใหญ่) เนื่องจากมีเงินทุนเหลืออยู่เพียงพอใช้จ่ายถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และจะรวบรวม
เงินทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด ขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ เพ่ือโอนไปไว้ที่ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส  
        2.3.2 กำหนดให้ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายสงเคราะห์สมาชิก ตามข้อ 2.1.5 มีผลบังคับใช้
ในวันที่ 5 มีนาคม 2567 (หลังระเบียบอื่น 2 วันทำการ) เพื่อรองรับการโอนเงินทุนที่เหลือตามข้อ 2.3.1 และ
พร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีประกาศแจ้ง
สมาชิกไว้ 
 

3. ข้อพิจารณา 
เพ่ือให้การปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกจากเดิมใช้จ่ายจากทุน เป็นใช้จ่ายจาก 

ค่าใช้จ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะอนุกรรมการอำนวยการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 วันที่ 24 
สิงหาคม 2566 เรื่องที่ 4.3 เห็นชอบนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติให้กำหนดระเบียบฯ    
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่างๆ  รวม 5 ระเบียบ  (ตามรายละเอียดแนบ) พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดประมาณการ
เบิกจา่ยเงินทุนสวัสดิการ มาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว 
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         จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
ประธาน  ระเบียบว่าด้วยทุน ข้อ 2.1.1 – 2.1.4 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ คำนิยามยังคง
เหมือนเดิม มีเพียงการกำหนดหัวเรื่องให้ตรงกับค่าใช้จ่าย 
  ระเบียบฯ ข้อ 2.1.5 สวัสดิการสงเคราะห์ มีแก้ไข 3 จุดคือ 

1. ในเรื่องอำนาจอนุมัติการสงเคราะห์แต่ละประเภทให้ชัดเจน 
2. เรื่องวันประกาศการขอรับทุนอาวุโส เดิมให้สิ้นสุดในเดือน พ.ย. ของทุกปี ทำให้สมาชิก

อาวุโสที่เกิดเดือน ธ.ค. และอายุครบ 65 ปี ไม่รับสิทธิ์ในปีนั้น จึงเปลี่ยนแปลงเป็นสิ้นสุด
เดือน ธ.ค. ของทุกปี 

3. การจ่ายเงินทุนอาวุโส เดิมต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อน และจ่ายเงินได้
ในเดือน มี.ค. 

มติที่ประชุม อนุมัตใิห้กำหนดระเบียบฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ รวม 5 ระเบียบ ตามเสนอ 
    
เรื่องท่ี 5.9 ขออนุมัติกำหนดแนวทางการดำเนินการกับสมาชิกพ้นสภาพที่ยังเป็นพนักงาน   
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอแนวทางขออนุมัติกำหนดแนวทางการดำเนินการ
กับสมาชิกพ้นสภาพที่ยังเป็นพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 
    ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ตามที่อ้างถึง 

เรื่องที่ 5.14 ได้มีมติให้ฝ่ายจัดการ พิจารณาหาแนวทางกรณีสมาชิกที่ลาออกจากงานประจำและยังคงมีภาระ
ผูกพันอยู่กับสหกรณ์ เพื่อหาทางออกให้กับสมาชิกท่ีมีมูลค่าหุ้นสะสมน้อยกว่าหน้ี แต่ยังคงผ่อนชำระหนี้เงินกู้ให้กับ
สหกรณ์ เป็นงวดรายเดือนเช่นเดิม ซึ่งโดยปกติสมาชิกจะต้องชำระหนี้ที่ตนมีกับสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถึง
จะลาออกจากงานประจำได้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 
16. กำหนดว่า “ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอโอน    
หรือย้าย หรือลาออกจากงานประจำตาม ข้อ 33. (3) จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยั งคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม ข้อ 45. ให้คงมีหนี้สินคา้ง
ท้ังสิ้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสมหรือเงินฝากท่ีมีในสหกรณ์ขณะนั้น” 

 
 2. ข้อมูล  
    2.1 ตามที่ฝ่ายจัดการ ได้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อหาแนวทางกรณีสมาชิกที่ลาออกจาก
งานประจำ และยังคงมีภาระผูกพันอยู่กับสหกรณ์ฯ มีทั้งสิ้นจำนวน 10 ราย โดยฝ่ายนิติกรรมและติดตามหนี้ได้
แยกประเภทของสมาชิก ที่พ้นสภาพจากงานประจำที่ยังมีหนี้กับสหกรณ์ ดังนี้ 
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ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ชำระในระบบ 
ครั้งสุดท้าย 

หุ้น ยอดเงินกู้ 
ชำระด้วยตนเอง 

คร้ังล่าสุด จำนวนคร้ัง 

1 นาย ท. กฟจ............ 27/9/64 2,157,600.00 107,675.63 18/07/66 22 
2 นาย ท. กฟอ............ 27/9/61 1,190,400.00 56,822.98 30/06/66 57 
3 นาย ณ. กฟข............. 27/3/62 1,259,220.00 1,117,450.82 30/06/66 39 
4 นาง ธ. กฟจ............. 27/9/64 281,800.00 603,394.13 16/03/66 7 
5 นาง ภ. กฟอ............. 25/1/62 124,000.00 467,053.69 30/06/66 59 
6 นาย ว. กฟจ............. 25/1/62 68,000.00 202,496.22 29/06/66 58 
7 ว่าที่ ร.ต. ส. กฟข............. 25/11/65 135,400.00 761,764.05 29/07/66 9 
8 นาย ว. กฟอ............. 25/11/65 148,200.00 2,289,472.49 4/7/1966 8 
9 นาย ธ. กฟก............ 27/4/66 130,600.00 533,305.67 25/07/66 3 
10 นางสาว อ. .................... 27/4/66 109,000.00 1,194,262.33 29/07/66 4     

5,604,220.00 7,333,698.01 
  

 
2.2 จากข้อมูลข้อ 2.1 สมาชิกรายที่ 1 - 3 มีหนี้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสม        

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 16 กำหนดว่า“สมาชิกผู้กู้ท่ีลาออกจากงานประจำตาม ข้อ 33. (3) จะต้องจัดการชำระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม ข้อ 45. ให้คงมีหนี้สินคา้ง
ท้ังสิ้นได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นสะสมหรือเงินฝากท่ีมีในสหกรณ์ขณะนั้น” 

2.3  จากข้อมูลข้อ 2.1 สมาชิกรายที่ 4 - 10 ราย มีหนี้คงเหลือเกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น ซึ่งขัด
กับข้อบังคับฯ ข้อ 16 และระเบียบเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ข้อ 25 แต่มีสมาชิกรายนาย ธ. ได้แสดงเจตนารมณ์
และยินดีท่ีจะนำคอนโดมาเป็นหลักประกันเพิ่มเติม ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ท่ีปลอดภาระจำนองเป็นทรัพย์สินท่ีมีความ
มั่นคง สามารถวางเป็นหลักประกันได้ และในปัจจุบันสหกรณ์มีเงินกู้สามัญใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนั้นหาก
แก้ไขข้อบังคับข้อ 16. และระเบียบเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ข้อ 25. โดยเพิ่มเติมให้ใช้หลักทรัพย์ดังกล่าว เป็น
หลักประกันได้ ก็จะเป็นทางเลือกให้สมาชิกมากขึ้น โดยสหกรณ์ฯ ไม่เสียประโยชน์ และไม่มีความเสี่ยง 

2.4 ตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 16. 
กำหนดว่า สมาชิกที่ลาออกจากงานประจำตามข้อ 33 (3) ให้คงมีหนี้สินค้างได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นหรือ
เงินฝากที่มีในสหกรณ์ขณะนั้น แต่ในระเบียบเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดเฉพาะมูลค่าหุ้น มิได้กำหนดเงิน
ฝากไว้ในระเบียบฯ จึงเห็นควรเพิ่มเงินฝากไว้ในระเบียบฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับ (ปัจจุบันยังมีสัญญาเงินกู้        
ท่ีสมาชิกใช้เงินฝากค้ำประกันอยู่)  

3. ข้อพิจารณา 
    เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสหกรณ์ฯ กรณีที่สมาชิกยังคงผ่อนชำระหนี้เงินกู้ให้กับสหกรณ์ฯ อยู่ 

และสมาชิกสามารถหาหลักประกันอื่นมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้  โดยสหกรณ์ฯ ไม่เสียประโยชน์และไม่มีความ
เสี่ยง ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 พิจารณาแล้วมมีติ
เห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
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1. แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ข้อ 16. โดยให้เพิ่มหลักทรัพย์นำมา
ค้ำประกันเงินกู้ ดังนี้ พันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดภาระจำนองมา
เป็นหลักประกันเพิ่มได้ (ตามรายละเอียดแนบ 1) 

2. แก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด ว่าด้วย การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 
ข้อ 25. โดยให้เพิ่มการนำเงินฝาก หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรืออสังหาริมทรัพย์ท่ีปลอด
ภาระจำนองมาเป็นหลักประกันเพิ่มได้ และ ข้อ 18, ข้อ 20  เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบข้อ 25 ที่ขอแก้ไข  
ในครั้งนี ้

3. ในกรณีท่ีสมาชิก ไม่สามารถปฏิบัตตาม ข้อ 1. หรือข้อ 2. ได้ ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 
ของ สอ.กฟภ. ต่อไป 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ประธาน ประเด็นการพิจารณาแยกเป็น 2 ประเด็น 

1. สมาชิกรายที่ 1-3 มีหนี้ไม่ถึง 90% ของหุ้นเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 16 สมาชิกสามารถ

ส่งชำระหนี้ต่อได้ โดยไม่ต้องเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตราบใดที่สมาชิกยังส่งชำระ 

2. สมาชิกรายที่ 4-10 พ้นสภาพโดยการลาออกมีหนี้สูงกว่า 90% ของหุ้น ไม่ตรงกับ
ข้อบังคับ นำเสนอให้ปลดออกจากการเป็นสมาชิกได้ แต่ในรายที่ 9 สมาชิกเสนอขอใช้อสังหาริมทรัพย์(คอนโด) 
เป็นหลักประกัน ซึ่งในข้อบังคับข้อ 16 กำหนดหลักประกันเป็นหุ้นและเงินฝาก หากแก้ไขข้อบังคับโดยการเพ่ิม
หลักทรัพยท์ี่มั่นคง เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ปลอดจำนองจะเป็นประโยชน์
กับท้ังสมาชิกผู้กู้และกับ สอ.กฟภ. หากพิจารณาแก้ไขข้อบังคับจะต้องแก้ไขระเบียบให้สอดคล้องด้วย 
 
มติที่ประชุม   อนุมัตแิก้ไขข้อบังคับและระเบียบเงินกู้ตามข้อ 1-2 และให้ดำเนินการตามข้อ 3 
 
 
เรื่องท่ี 5.10 แนวทางการสรรหากรรมการและเลือกตั้ง   
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอแนวทางการสรรหากรรมการและเลือกตั้ง   
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

1. เรื่องเดิม 
ตามท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ให้ข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ โดยขอให้พิจารณาการลงคะแนน
เลือกต้ัง แบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกับการเลือกต้ังคณะกรรมการ กทช. เพื่ออำนวยความสะดวก 
ให้สมาชิกท่ีอยู่ห่างไกล หรือติดการปฏิบัติงานสามารถใช้สิทธิได้อย่างท่ัวถึง 

2. ข้อมูล 
2.1 อนุกรรมการอำนวยการ ได้พิจารณาในเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการลงคะแนนเลือกตั้งฯ 

แบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งท่ีดี เพราะนอกจากสมาชิกจะสามารถใช้สิทธิได้อย่างสะดวกและทั่วถึงแล้ว ยังลดปัญหา
เรื่องการขอยืมเครื่องลงคะแนนของ กกต. ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีลงได้อีก
ด้วย 
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2.2 จากการหารือกับทีมงาน IT จาก กฟภ. (นาย อ., นาย ว.) ซึ่งดูแลโปรแกรมการลงคะแนน
ของ กทช. สรุปได้ว่าทีมงานสามารถจัดทำโปรแกรมรองรับการเลือกต้ังของ สอ.กฟภ. ได้ 

2.3 การลงคะแนนเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นการลงคะแนนเพื่อสรรหาผู้ท่ีได้รับ 
การเสนอชื่อให้ที ่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ข้อ 67 ที่กำหนดว่า คณะกรรมการ
ดำเนนิการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอีก
สิบส่ีคน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

3. ข้อพิจารณา 
ในการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการ ครั้งท่ี 7/2566 เมื่อวันท่ี 24 สิงหาคม 2566 มี 

มติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อขออนุมัติในหลักการ ดังนี้ 
3.1 การเลือกต้ังคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ในปี 2568 (กุมภาพันธ์ 2568) เป็น 

การเลือกตั้ง เพื่อสรรหาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง โดยให้สามารถประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
เสนอชื่อก่อนวันประชุมใหญ่ 3 วันทำการ 

3.2 กำหนดวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อสรรหาตามข้อ 3.1 ดังน้ี 
3.2.1 สมาชิกที่ยังปฏิบัติงานอยู่ ให้ใช้สิทธิลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่าง 
       เดียวเท่านั้น 
3.2.2 สมาชิกพันสภาพการเป็นพนักงาน ให้เลือกลงคะแนนได้ 1 ช่องทาง ดังนี้ 
- ลงคะแนนแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ 
- ลงคะแนนทางไปรษณีย์      
       

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณพีระพล วัตถุประสงค์ของการลงคะแนนเลือกตั้ง เดิมให้เลือกตั้งในวันประชุมใหญ่เพ่ือให้สมาชิกได้เข้า
ร่วมประชุมพร้อมกับลงคะแนน และเมื่อเกิดสถานการณ์โควิดก็ได้แบ่งเป็นศูนย์เลือกตั้งและประชุมประจำเขต
ทั้ง 12 เขต  แต่การจะให้เลือกตั ้งแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีความแตกต่างกัน 
เนื่องจาก สอ.กฟภ. สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของ จึงต้องการมาเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลมาดูแลและดำเนินการต่าง ๆ 
และเมื ่อมีการประชุมใหญ่สมาชิกก็ยังคงต้องมีการเดินทางเข้าร่วมประชุม การลงคะแนนเลือกตั ้งทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทำให้ทุกคนมีสิทธิลงเท่ากันแต่จะเกิดปัญหาความชอบธรรมและความโปร่งใสในกา รเลือกตั้ง 
เพราะสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแทนกันได้ และอยู่เหนือการควบคุม จึงไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
คุณสมชาย ไม่เห็นด้วย เนื่องจากปัญหาเรื่องความโปร่งใส เพราะพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่สำนักงานจะมี
รหัสของพนักงานที่ออกไปปฏิบัติงานอยู่แล้วสำหรับการตอบแบบสอบถาม จึงเลือกแทนกันได้ การเลือกตั้งจึง
ไม่ใช่การเลือกตัวแทนที่ต้องการจริง 
 
คุณม่ิงศิษฐ์ ในทางปฏิบัติส่วนกลางก็มีปัญหาเรื่องการตอบแบบสอบถามแทน และการลงคะแนนเสียงใน
คูหาเป็นการลงคะแนนที่เป็นมาตรฐานเนื่องจากภายในคูหาสมาชิกจะเลือกใครก็ได้ที่ชอบ ไม่มีใครกดดันได้จริง 
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คุณภาคภูมิ การลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ มีประโยชน์ที่สมาชิกได้ลงคะแนนทั่วถึงและเท่าเทียม 
แต่ก็จะเกิดปัญหาเหมือนความเห็นของคุณพีระพลและคุณสมชายเป็นห่วง จึงไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้ 
 
คุณจีระวัฒน์ วิธีการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ลดค่าใช้จ่ายจริง แต่ในส่วนภูมิภาคพนักงาน กฟภ.
ชอบที่จะเดินทางไปลงคะแนนเสียงในคูหามากกว่า เพราะได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม  เสนอว่าน่าจะ
ลงคะแนนแบบเดิม 
 
คุณสุชาติ มีความเห็นต่างออกไป เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานที่ปฏิบัติงานหน้าเคาน์เตอร์ 
โดยเฉพาะงานด้านบัญชีการเงินไม่มีโอกาสในการลงคะแนนเลือกตั้ง การเลือกตั้งออนไลน์น่าจะอำนวยความ
สะดวกและกระจายโอกาสให้ทุกคนได้ลงคะแนน 
 
ประธาน  ในวันที่ 6 ก.ย.นี้ คณะทำงานฯ ได้เชิญทางทีมงาน IT ของ กฟภ. มาร่วมปรึกษาเพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีการ 
 
มติที่ประชุม   มอบหมายให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องมาตรการในการควบคุมกระบวนการเลือกตั้ง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความโปร่งใส และเสนอในที่ประชุมในครั้งถัดไป 
 
เรื่องท่ี 5.11 พิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566   
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการอำนวยการนำเสนอพิจารณากำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566  
โดยมีรายละเอียดดังนี้            

ตามมติที ่ประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการ ครั ้งที ่ 6/2566 วันที ่ 21 กรกฎาคม 2566 
มอบหมายให้ฝ่ายจัดการพิจารณาก าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2566 ที่เหมาะสมและด าเนินการตาม
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการนั้น  

ในปีท่ีผ่านมา สอ.กฟภ. จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 ในวันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2566       
ซึ่งเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ ฝ่ายจัดการได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ปรากฎว่าวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จ ากัด ได้ท าการยืมเครื่องลงคะแนน
เรียบร้อยแล้ว ท าให้ สอ.กฟภ. ไม่สามารถยืมเครื่องลงคะแนนได้ จึงได้ท าการยืมเครื่องลงคะแนนในวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2567 และได้ด าเนินการจองห้องประชุมสุวรรณภูมิ ชั ้น 6 อาคาร LED เป็นสถานที่จัดประชุมไว้
เรียบร้อยแล้ว 

คณะอนุกรรมการอ านวยการ ในการประชุมครั้งท่ี 7/2566 วันท่ี 24 สิงหาคม 2566 เรื่องที่ 4.3        
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2566 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 
และให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ พิจารณาต่อไป  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณม่ิงศิษฐ์ การกำหนดวันเลือกตั ้งแต่ละปีไม่ตรงกัน ตามกฎหมายจะให้คณะกรรมการมีวาระ 2 ปี 

นับตั้งแต่วันเลือกตั ้ง ข้อบังคับก็เป็นไปตามกฎหมาย แต่การเลือกตั ้งก่อนคณะกรรมการครบวาระ 2 ปี                    

จะถูกต้องขัดกับกฎหมายสหกรณ์หรือไม่ จะมีประเด็นปัญหาหรือไม่ ขอให้ฝ่ายจัดการหารือกับสำนักงานฯ

พ้ืนที่ 2 ประเด็นนี้ด้วย เพื่อเป็นหลักการต่อไป 

มติที่ประชุม   อนุมัติวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันที่ 29 ก.พ.2567 และให้ฝ่ายจัดการจอง
เครื่องลงคะแนนของปีถัดไปล่วงหน้า โดยพิจารณากำหนดวันประชุมให้อยู่ในช่วงเดียวกันทุกปี 
 
เรื่องท่ี 5.12 ขอรายงานผลการโอนทุนฯ และขออนุมัติจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2566 
                   (บันทึก สอ.กฟภ.3254/2566 ลว. 24 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ    คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาน าเสนอขอรายงานผลการโอนทุนฯ และขออนุมัติจ่าย
ทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจ าปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

1. เรื่องเดิม 
       ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2566 อนุมัติให้ สอ.กฟภ. จัดสรรทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิกให้แก่สมาชิกสังกัดส านักงานใหญ่และ
สมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กฟภ  (เกษียณอายุ) และสมาชิกในส่วนภูมิภาคสังกัดการไฟฟ้า         
ส่วนภูมิภาค 12 เขต ตามสัดส่วนสมาชิกในสังกัด จ านวนเงิน 4,000,000 บาท  ดังนี้ 
       1.1 ทุนส่งเสริมการศึกษา (70%) จ านวนเงิน 2,747,500 บาท 
       1.2 ทุนเรียน (30%) จ านวนเงิน 1,252,500 บาท 
 

 2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
       2.1 ส าหรับสมาชิกสังกัดส านักงานใหญ่และพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กฟภ. ( เกษียณ)        
ให้คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาเป็นผู ้พิจารณา โดยให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบสมาชิกที ่ย ื ่นขอรับทุนฯ            
ของสมาชิก และจัดท าสรปเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนาพิจารณา 

     บัดนี ้ ฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบสมาชิกที ่ย ื ่นขอรับทุนฯ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิก       
สังกดัส านักงานใหญ่ และสังกัดเกษียณ ยื่นขอรับทุนเรียนดีมากกว่าทุนส่งเสริมการศึกษา จึงท าให้จ านวนเงินที่
ได้รับจัดสรรให้กับทุนเรียนดีไม่เพียงพอ ตามรายละเอียดดังนี้ 
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หากมีการโอนทุนอุดหนุนการศึกษาจะให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1.   โอนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก (ส านักงานใหญ่) จากทุนส่งเสริม 
การศึกษา ไปเป็นทุนเรียนดี จ านวน 75,000 บาท   

 2.   โอนทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน กฟภ. (เกษียณ)  
จากทุนส่งเสริมการศึกษาไปเป็นทุนเรียนดี จ านวน 15,000 บาท 

     2.2  ส าหรับสมาชิกในส่วนภูมิภาค  ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละเขตเป็นผู้
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ สอ.กฟภ. ก าหนด พร้อมสรุปผลการพิจารณาส่งให้ 
สอ.กฟภ. เพื่อน าเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาพิจารณาในภาพรวม 
                      ในการนี ้ผู ้ช ่วยผู ้ว ่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในแต่ละเขต ได้สรุปผลการพิจารณาให้         
ฝ่ายจัดการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งฝ่ายจัดการได้ตรวจสอบการสรุปผลการพิจารณาแล้ว ไม่มีการขอเปลี่ยนแปลง        
ทุนส่งเสริมการศึกษาและทุนเรียนดี  
 

2.3 สรุปทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2566 

ประเภททุน 
จ านวนเงินที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 

จ านวนสมาชิก จ านวนเงินที่ขอ 
อนุมัติ (บาท) 

จ านวนเงินทุน 
คงเหลือ (บาท) ยื่นขอ อนุมัติ 

ทุนส่งเสริม 2,747,500 1,629 1,063 2,657,500  90,000 

ทุนเรียนดี 1,252,500   904   550 1,335,500       -83,000 

รวม 4,000,000 2,533 1,613 3,993,000   7,000 
   

2.4   สมาชิกที่ยื่นขอรับทุนแต่ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ  เนื่องจากพิจารณาตามจ านวนเงินที่ 
สอ.กฟภ. จัดสรรให้และคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 
2.5 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565    

เรื่องที่ 5.4 อนุมัติให้คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนามีอ านาจในการด าเนินการโอนระหว่างทุนเรียนดีกับทุน
ส่งเสริมการศึกษา และรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบ  
 

 
สังกัด 

การจัดสรร
ทุนส่งเสริมฯ 

สมาชิกยื่นขอ เหลือ (ขาด) 
การจัดสรร
ทุนเรียนดี 

สมาชิกยื่นขอ เหลือ (ขาด) 
 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

สนง.ใหญ่ 390,000 315,000  75,000 170,400 408,000 (237,600) (162,600) 

เกษียณ 100,000   85,000  15,000 100,000 157,500  (57,500) (42,500) 

รวม 490,000 400,000  90,000 270,400 565,500 (295,100) (205,100) 
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3. ข้อพิจารณา 
คณะอนุกรรมการศึกษาพัฒนา ในการประชุมครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เรื่องท่ี  

5.1 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณารายละเอียดทั้งหมดแล้ว จึงมีมติ ดังนี้ 
      3.1 อนุมัติการโอนทุนส่งเสริมการศึกษาไปทุนเรียนดีตามข้อ 2.1 ซึ่งเป็นไปตามข้อ 2.5  
เพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

3.1.1 โอนทุนส่งเสริมการศึกษา สังกัดส านักงานใหญ่ ไปเป็นทุนเรียนดี จ านวน  75,000 บาท 
3.1.2 โอนทุนส่งเสริมการศึกษา สังกัดเกษียณ ไปเป็นทุนเรียนดี  จ านวน 15,000 บาท 

     3.2 เห็นชอบน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 
ประจ าปี 2566 ให้แต่ละสังกัดตามจ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงิน 3,993,000 บาท  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
ประธาน  ควรพิจารณาสัดส่วนการให้ทุนโดยอ้างอิงจากการให้ทุนในปีก่อนหน้า เพื ่อจะได้ไม่ต ้อง 
ด าเนินการโอนทุนฯ ในภายหลัง  
 
มติที่ประชุม   รับทราบตามข้อ 3.1 และอนุมัติจ่ายทุนอุดหนุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจ าปี 2566                
ให้แต่ละสังกัดตามจ านวนเงินท่ีได้รับการจัดสรร รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 3,993,000 บาท    
 
เรื่องท่ี 5.13 พิจารณางบประมาณค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานส่วนเพิ่มเติมฯ และมอบหมายให้

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ดำเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารฯ  
(บันทึก สอ.กฟภ.3222/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการน าเสนอพิจารณางบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานส่วนเพิ่มเติมฯ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารฯ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้            

1. เรื่องเดิม  

1.1 ตามอนุมัติ ผวก. กฟภ. ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์พื้นที่ส านักงาน
ส่วนเพ่ิมเติมบริเวณชั้น 2 ของอาคารส านักงาน สอ.กฟภ.  

1.2 มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 17/2565 เมื่อวันพุธที่ 25 
มกราคม 2566 อนุมัติหลักการจ้างออกแบบงานต่อเติมอาคารส านักงานส่วนเพิ่มเติมของอาคารส านักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด (บริเวณดาดฟ้าชั้นที่ 2) โดยวิธีพิเศษเป็นเงิน 300,000 
บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

1.3 ตามสัญญาเลขที่ 03/2566 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ให้ สอ.กฟภ. จ้างบริษัท เอ พาร์ท อินทีเรียร์ 
แอนด์ อาร์คิเทคเจอร์ จ ากัด เป็นผู้ออกแบบอาคารส านักงานส่วนเพิ่มเติมของอาคารส านักงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด (บริเวณดาดฟ้าชั้นที่ 2) โดยวิธีพิเศษ ในวงเงิน 300 ,000 บาท 
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(สามแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยก าหนดให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน       
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ครบก าหนด 29 กรกฎาคม 2566 

2. ข้อมูล  
2.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับ ในการประชุมครั้งที่ 6/2566  วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566                

ได้ด าเนินการตรวจรับและพิจารณารายละเอียดการออกแบบก่อสร้างฉบับสมบูรณ์ ท้ังนี้มีรายละเอียดตามเงื่อนไขใน
สัญญาและถูกต้องตาม TOR ก าหนดครบถ้วนทุกประการ ตามปริมาณงานท่ีระบุในเอกสารการออกแบบ 

2.2 ประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น ตามเอกสารแนบ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ค่างานต้นทุน    จ านวนเงิน 12,422,700.00 บาท 
ส่วนที่ 2  ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ   จ านวนเงิน   4,149,400.00 บาท 
ส่วนที่ 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนด และเงื่อนไข จ านวนเงิน       98,000.00 บาท 
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%)  จ านวนเงิน 16,670,100.00 บาท 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%     จ านวนเงิน    1,166,907.00 บาท 
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) จ านวนเงิน 17,837,007.00 บาท 

  (สิบเจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดบาทถ้วน) 
3. ข้อพิจารณา  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการจึงเห็นควรน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาดังนี้ 
1. พิจารณางบประมาณค่าก่อสร้างอาคารส านักงานส่วนเพิ่มเติมของอาคารส านักงานสหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ตามข้อ 2.2 โดยเบิกจ่ายตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่า
ด้วย การใช้ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน พ.ศ. 2564 

2. มอบหมายให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานส่วนเพิ่มเติมของอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
จ ากัด ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 

มติที่ประชุม อนุมัติก่อสร้างอาคารส านักงานส่วนเพ่ิมเติมของอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 17,837,007.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 7%) โดยเบิกจ่ายตาม
ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้ทุนเพื่อจัดตั้งส านักงาน พ.ศ. 2564 และมอบหมายให้คณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจ้าง ด าเนินการจัดจ้างผู้รับเหมาในการก่อสร้างอาคารส านักงานส่วนเพิ่มเติมของอาคารส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ตามระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพ่ือทราบ 
เรื่องท่ี 6.1        ผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงินของ สอ.กฟภ. 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3208/2566 ลว.22 ส.ค. 2566) 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนเสนอผลการดำเนินงานและวิเคราะห์สถานะการเงินของ 

สอ.กฟภ. โดยมีรายละเอียดดังนี้    

จำนวนสมาชิกสามัญ   34,216 คน  สมทบ 1,983 คน  รวม 36,199 คน 
สินทรัพย์รวม 68,581.436 ล้านบาท 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 374.802 ล้านบาท 
เงินลงทุน (หุ้นกู้/หุ้นชุมนุมฯ 2,500.000 ล้านบาท 
หุ้นกู้การบินไทย(หักค่าเผื่อสะสม 364.25 ลบ) 31,171.008 ล้านบาท 
เงินลงทุน-บลจ. (บวกผลกำไร 129.969 ลบ) 2,455.750 ล้านบาท 
ลูกหนี้เงินกู้ 7,929.969 ล้านบาท 
เงินรับฝาก 23,756.661 ล้านบาท 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน/เงินกู้ยืม 29,209.081 ล้านบาท 
ทุนเรือนหุ้น 11,111.788 ล้านบาท 
ทุนสำรองและทุนสะสม 24,871.364 ล้านบาท 
รายได้ 2,306.954 ล้านบาท 
ค่าใช้จ่าย 330.096 ล้านบาท 
กำไรสุทธิประจำเดือน (ก.ค.66) 126.717 ล้านบาท 
กำไรสะสม (ม.ค.-ก.ค.66) 203.379 ล้านบาท 
เงินฝากชุมนุมฯ 847.822 ล้านบาท 

 
ทั้งนี้ กำไรสะสม ณ 31 ก.ค. 66 โดยรวมแล้วต่ำกว่าประมาณการ จำนวน 118.066 ล้านบาท ทั้งนี้

เป็นผลมาจากผลตอบแหนจากการลงทุนใน บลจ. จำนวน 99.000 ล้านบาทและจากผลการดำเนินงานจำนวน 
19.056 ล้านบาท (รายได้รวมสูงกว่า 13.586 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายสูงกว่า 62.652 ล้านบาท) 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เรื่องท่ี 6.2        ประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และต้นทุนเงินทุน 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3210/2566 ลว. 22 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนเสนอประมาณการกระแสเงินสดของ สอ.กฟภ. และต้นทุน
เงินทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้                  
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1. ต้นทุนเงินทุนที ่คาดหวังจะจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.40 เป็นผลให้มี ต้นทุนเงินทุน                    
ร้อยละ 3.9720 

2. ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี ่ยเฉพาะอัตราดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก และเงินกู ้ต ั ๋ว P/N เป็นผลให้มี                 
ต้นทุนเงินทุนร้อยละ 2.8370 

3. ต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยทุนดำเนินงานทั้งหมด (ไม่รวมอัตราการจ่ายเงินปันผล) เป็นผลให้มีต้นทุน
เงินทุนร้อยละ 1.6634 

 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 6.3        รายงานผลการดำเนินงานบริษัทจัดการกองทุน สอ.กฟภ. (11 กองทุน) 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3244/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนเสนอรายงานผลการดำเนินงานบริษัทจัดการกองทุน 
สอ.กฟภ. (11 กองทุน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

ตามที่ สอ.กฟภ.ได้จัดจ้างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บล/บลจ.) จำนวน 8 แห่ง  เพ่ือ
บริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคลของ สอ.กฟภ. จำนวน 11 กองทุน นั้น   

    
  ทั้งนี้  บล/บลจ. ได้แจ้งผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ดังนี้  

จากมูลคิาลงทุน ระหวิางเดือน

1 UOB(EQ) 1,000.00 973.351 1,001.324 1.324 27.973

2 ONE(PV0580) 1,000.00 1,004.405 1,004.693 4.693 0.288

3 UOB(EQ2) 500.00 485.111 503.725 3.725 18.614

4 ONE(PV0592) 500.00 487.271 498.419 -1.581 11.148

5 UOB(EQ3) 500.00 486.166 499.318 -0.682 13.152

6 DAOL(PV0253) 500.00 500.080 503.554 3.554 3.474

7 MFC(PEACOO) 1,000.00 1,014.447 1,002.831 2.831 -11.616

8 SCBAM(PFPEACO) 1,000.00 1,009.627 1,006.679 6.679 -2.948

9 KSAM(PF_PEACOOP) 600.00 608.141 609.179 9.179 1.038

10 KTAM(PVI229) 600.00 601.563 608.702 8.702 7.139

11 BBLAM 600.00 606.355 603.352 3.352 -3.003

7,800.00 7,776.517 7,841.776 41.776 60.085รวมท้ัง 11 กอง

การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)

(ลิานบาท)ล าดับ บลจ.
มูลคิาการลงทุน

(ลิานบาท)

มูลคิาสินทรัพยิ 

ณ 30 มิ.ย.66 

(ลิานบาท)

มูลคิาสินทรัพยิ 

ณ 31 ก.ค.66 

(ลิานบาท)
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หมายเหตุ : ตารางผลการดำเนินงาน กอง ONE (PV0592) มูลค่าสินทรัพย์น้อยกว่างบการเงิน 20 ล้านบาท  

         (เงินผลประโยชน์ที่สหกรณ์ฯ นำออก ณ 31 ส.ค.65) 

ล าดับ บลจ. ปิ 2564 ปิ 2565 ปิ 2566

ณ 31 ก.ค.66

รวมท้ังส้ิน

1 UOB(EQ) 60.00 40.000 100.000

2 ONE(PV0580) 40.00 45.000 22.000 107.000

3 UOB(EQ2) 30.00 30.000 60.000

4 ONE(PV0592) 30.00 20.000 50.000

5 UOB(EQ3) 19.000 19.000

6 DAOL(PV0253) 11.000 10.000 21.000

7 MFC(PEACOO) 30.000 29.000 59.000

8 SCBAM(PFPEACO) 21.000 22.000 43.000

9 KSAM(PF_PEACOOP) 11.000 11.000

10 KTAM(PVI229) 0.000

11 BBLAM 12.000 12.000

160.00 216.00 106.00 482.000

สอ.กฟภ. น าผลประโยชนิออกจากกองทุน ณ 31 ก.ค.66

รวมท้ัง 11 กอง  
 

ทั้งนี้ บลจ.กรุงเทพ  ได้สรุปสภาวะตลาดการลงทุน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ดังนี้ 

ภาพรวมตลาดหุ้น 
 ตลาดหุ้นโลกในเดือนกรกฎาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.9% สะท้อนถึงมุมมองเชิงบวกต่อตัวเลขทาง
เศรษฐกิจที่ออกมา  โดยหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าโอกาสที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐฯ ในปีนี้และ     
ปีหน้าลดลง   อัตราเงินเฟ้อที่ทยอยปรับตัวลดลง ส่งผลให้ธนาคารกลางมีแนวโน้มพิจารณาหยุดการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายในอีกไม่ช้า  นอกจากนี้ในเดือนที่ผ่านมายังเป็นช่วงฤดูการประกาศผลประกอบการไตรมาส 2 
ในสหรัฐฯซึ่งบริษัทต่างๆ สามารถทำกำไรออกมาได้ดีกว่าตลาดคาด  ในส่วนตลาดหุ้นจีน ตัวเลข GDP ที่
ออกมามีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้  ส่งผลให้ตลาดมีความคาดหวังว่าจะเห็น
มาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ออกมามีปริมาณที่มากขึ้น  และขนาดที่ใหญ่ขึ ้น โดยล่าสุดจากการประชุม 
Politburo ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอีกครั้ง  และยังเป็นการส่ง
สัญญาณเชิงบวกให้กับตลาดจีนต่อจากนี้แม้ว่าจะยังมีข่าวความเสี่ยงจากปัญหาในภาคอสังหาริมทรัพย์เป็น
ระยะๆ ก็ตาม 

ภาพรวมตลาดหุ้นไทย 
 โดยรวมแล้ว  ปัจจัยทางเศรษฐกิจในต่างประเทศน่าจะไม่ได้ส่งผลทั้งในเชิงลบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างมี
นัยสำคัญในช่วงระยะสั้น  แต่จะส่งผลบวกทางอ้อมมากกว่าต่อราคาพลังงาน  ขณะที่ปั จจัยภายในประเทศ
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น่าจะมีน้ำหนักต่อความผันผวนของตลาดมากกว่า  ซึ่งตลาดหุ้นไทย ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในเดือนกรกฎาคมที่
ผ่านมาด้วยความหวังในการเห็นการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นในช่วงต้นเดือน รวมถึงผลประกอบการในประเทศที่เริ่ม
ทยอยประกาศออกมาแม้ผลประกอบการของบริษัทส่วนใหญ่ในไตรมาส 2 ยังไม่โดดเด่น  ประกอบกับความไม่
แน่นอนทางการเมืองที่ยังมีอยู่และตัวเลขเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร  ทั้งตัวเลขส่งออกและจำนวน
นักท่องเที่ยวจีนยังฟื้นตัวได้ช้ากว่าคาด อีกทั้งการไม่มีมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลได้ส่งผลกระทบต่อกำลัง
ซื้อของประชาชน  โดยเฉพาะต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย  จึงเป็นแรงกดดันให้ตลาดไทยกลับมา Underperform 
เมื่อเทียบกับตลาดโลก  โดยประเด็นที่ต้องติดตามต่อจากนี้คือความชัดเจนทางการเมืองที่มีผลโดยตรงต่อความ
ผันผวนของตลาดเนื่องจากส่งผลต่อความมั่นใจของนักลงทุน รวมถึงการออกนโยบายต่างๆ ที่จะมาผ ลักดัน
เศรษฐกิจต่อจากนี ้

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

เรื่องท่ี 6.4        รายงานการจองซ้ือหุ้นกู้คราวประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุนครั้งที่ 7/2566 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3243/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนเสนอรายงานการจองซื้อหุ้นกู้คราวประชุมคณะอนุกรรมการ 
การลงทุนครั้งท่ี 7/2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

ตามมติที่ประชุมครั้งที่อ้างถึง เรื่องท่ี 4.1 พิจารณาการลงทุนซื้อหุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด 
(มหาชน) และหุนกู ้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จ ากัด (มหาชน) อนุมัติให้ฝ่ายจัดการจองซื ้อหุ ้นกู ้ดังกล่าว 
รายละเอียดดังนี้ 

  ฝ่ายจัดการขอรายงานการจองซื้อ  และได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ บริษัท เงินติดล้อ จ ากัด (มหาชน) ดังนี้  
อายุ
(ปิ)

จ านวน ด.บ. จ านวน ด.บ.

(ลิานบาท) (ริอยละ) (ลิานบาท) (ริอยละ)

1 บมจ.เงินติดล้อ 

คร้ังที่ 4/2566  ชุดที่ 2

A/S 3 230.00 ไม้ต่ ำกว้ำ

 3.40

160.00 3.51 18 ส.ค. 66 18 ส.ค. 69

2 บมจ.ซีพี แอ็กซ้ตร้ำ 

คร้ังที่ 1/2566 ชุดที่ 2

A+

Positive

3 ยอดคงเหลือจำก

ได้รับกำรจัดสรร

หุ้นกู้ บมจ.ติดล้อ 

(70)

ไม้ต่ ำกว้ำ

 3.40

รวม 230.00 160.00

สหกรณ้ไม้จองซ้ือ เนือ่งจำกอัตรำดอกเบ้ียต่ ำกว้ำ

มติที่ประชุม (เสนอขำยสูงสุด ร้อยละ 3.35)

ล าดับ

เร่ิมติน

มติจองซ้ือ

ครบก าหนด

 (ในการประชุม)
รายละเอียด Rating ไดิรับการจัดสรร ระยะเวลา

 
 

 แผนเก่ียวกับการฝาก การลงทุนประจำปี 2566  แบ่งเป็น 
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ล าดับ แผนการลงทุน จ านวน

(ลิานบาท)

ด าเนินการแลิว

(ลิานบาท)

รอด าเนินการ

(ลิานบาท)
1 ลงทุนกองทุนส้วนบุคคล 5,000.00 3,800.00 1,200.00

2 ลงทุนหลักทรัพย้ตำม พรบ.สหกรณ้ และประกำศ คพช. 3,000.00 330.00 2,670.00

3 ฝำกเงิน ชสอ. (ไมิเกิน 3,000 ลิานบาท เทิากับปิกิอน) 3,000.00

รวมท้ังส้ิน 11,000.00 4,130.00 3,870.00  
หมายเหตุ การลงทุนลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจในการปรับสัดส่วนในการลงทุนได้   โดยสัดส่วนใน

กองทุนส่วนบุคคลรวมแล้วไม่เกิน 6,000 ล้านบาท  ลำดับที่ 3 ปัจจุบัน สอ.กฟภ. มีเงินฝากที่ ชสอ. จำนวน 2,500 ล้านบาท  เป็นการ

ฝากในปี 2564-2565 และครบกำหนดภายในปี 2568-2570 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เรื่องท่ี 6.5        ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กกง.) ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3242/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนเสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กกง.) ให้ 
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)                   
ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 
ต่อปี นั้น 
  คณะอนุกรรมการการลงทุนได้ติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)  
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี โดย
ให้มีผลทันที คณะกรรมการนโยบายการเงิน ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเนื่อง โดย      
อุปสงค์จากต่างประเทศล่าสุดชะลอลงบ้างแต่คาดว่าจะทยอยปรับดีขึ้นในระยะต่อไป ด้านอัตราเงินเฟ้อปรับ
ลดลงและมีแนวโน้มทรงตัวในกรอบเป้าหมายโดยยังมีความเสี่ยงด้านสูง คณะกรรมการฯ ประเมินว่าในบริบท
เศรษฐกิจที่ก าลังฟื้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ นโยบายการเงินควรดูแลให้เงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน และช่วยเสริมเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินในระยะยาวโดยการป้องกันการสะสมความไม่สมดุลทาง
การเงินที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต ่าเป็นเวลานาน รวมทั้งรักษาขีดความสามารถของนโยบาย
การเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้าที่อยู่ในระดับสูง คณะกรรมการฯ เห็นว่าการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องยังเหมาะสมกับแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ จึงเห็นควรให้ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ซึ่งคณะอนุกรรมการการลงทุนจะติดตามและเสนอผลการประชุม กนง. 
ในคราวต่อๆ ไป   
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่องท่ี 6.6        รายงานธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ (วงเงินกู้หรือค ้าประกัน) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนเสนอรายงานธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ 
(วงเงินกู้หรือค ้าประกัน)  โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

ตามที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่อ้างถึง  เรื่องที่ 5.15 ขออนุมัติเพิ่มวงเงินกู้ยืม
หรือค ้าประกันธนาคารออมสิน มติที่ประชุมอนุมัติให้สหกรณ์ฯ เพ่ิมวงเงินกู้ยืมหรือค าประกันกับธนาคารออม
สิน ในวงเงิน 1,500 ล้านบาท  โดยใช้หุ้นกู้จ านวน 5 รายการ จ านวน 1,900 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค ้า
ประกันเพื่อส ารองไว้เป็นสภาพคล่องและด าเนินงานในธุรกรรม นั้น 

  ธนาคารออมสินแจ้งหนังสือที่ สถ. 3129/2566 ลว. 25 กรกฎาคม 2566  เรื่อง แจ้งผลการ
อนุมัติสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 1,500 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สรุปเงื่อนไขดังนี้ 

รายการ เง่ือนไขสินเชื่อ 

อัตราดอกเบี ้ย และ
ค่าธรรมเนียม 

1. กำหนดตามที่ระบุในตั๋วสัญญาแต่ละฉบับในการเบิกรับเงินกู้ในแต่ละคราว 

2. อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MLR ลบ 4.10% ต่อปี โดยใช้ MLR ณ วันที่ออกตั๋ว 

3. ไม่มีค่าธรรมเนียม 
อายุต๋ัวสัญญาใช้เงิน ไม่เกิน 30 วัน 
ระยะเวลา ทบทวนวงเงินทุกปี  
การจ่ายเงินกู้ 1. จำนวนเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับหรือหลายฉบับ (ที่ยังไม่ได้รับชำระหนี้เสร็จสิ้น) 

ทั้งหมดรวมกันในขณะใดขณะหนึ่ง ต้องไม่เกินวงเงินให้กู้ตามสัญญากู้เงินระยะสั้นตามตั๋วสัญญา
ใช้เงิน 

2. ในการเบิกจ่ายเงินกู้ สหกรณ์ฯ ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ 

การชำระหนี้คืน 1. ชำระคืนเงินต้นตามจำนวนเงิน และภายในวันที ่กำหนดในตั ๋วสัญญาใช้เงินแต่ละฉบับ           
(ไม่รับคืนเงินต้นบางส่วน)  
2. ชำระดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ทุกสิ้นเดือน ยกเว้นในกรณีตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับใดถึงกำหนด
ชำระในเดือนนั้น ให้ชำระดอกเบี้ยพร้อมชำระคืนเงินต้น 

3. เมื่อต๋ัวสัญญาใช้เงินครบกำหนดสามารถ Roll Over ต๋ัวได้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 6.7       รายงานการโอนเงินช าระค่าหุ้นและสมัครสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย 
จ ากัด 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3256/2566 ลว. 25 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการการลงทุนเสนอรายงานการโอนเงินช าระค่าหุ้นและสมัครสมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จ ากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

ตามรายงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งที่อ้างถึง เรื ่องที่ 5.10 อนุมัติเข้าร่วมจัดตั้ง                     
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จ ากัด (ชสร.)  มีมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์เห็นชอบอนุมัติเข้าร่วม
จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จ ากัด โดยสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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จ ากัด ในฐานะผู ้ร่วมก่อตั ้งจะต้องร่วมถือหุ ้นในชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้ อบังคับ ข้อ 86 (บทเฉพาะกาล) 
ก าหนดให้ถือหุ้นสหกรณ์ละไม่น้อยกว่า 50 หุ้น (ห้าสิบหุ้น) หุ้นละ 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) หรือ
เป็นเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  

ฝ่ายจัดการโอนช าระค่าหุ้นและสมัครสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จ ากัด 
จ านวนเงิน 5,001,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งพันบาทถ้วน) ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้
ติดต่อเพ่ือทวงถามใบเสร็จรับเงินกับชุมนุมฯ (ชสร.) แจ้งว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
     

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เรื่องท่ี 6.8        รายงานข้อมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการเงินกู้เสนอรายงานข้อมูลสมาชิก สอ.กฟภ. ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 
โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

ตามค าสั่งท่ีอ้างถึง ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเงินกู้ มีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ในการอนุมัติสมาชิกลาออก และน าเสนอการขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์นั้น 
             ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่ง ฝ่ายจัดการขอเสนอข้อมูลการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาด
จากสมาชิกภาพ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ (ราย) สมาชิกสมทบ (ราย) รวมสมาชิก (ราย) 
จ านวนสมาชิกยกมาจากเดือนก่อน 34,152 1,978 36,130 
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน 108 8 116 
                   รวมสมาชิก 34,260 1,986 36,246 
หัก สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ ดังนี้ 
     อนุมัติคณะอนุกรรมการเงินกู้    
     - ลาออกจากสหกรณ ์ 35  2 37 
     อนุมัติผู้จัดการ    
     - ตาย 9 1 10 
     - กฟภ. ปลดออก / ไล่ออก - - - 
     - วิกลจริต / คนไร้ความสามารถ - - - 
     อนุมัติคณะกรรมการด าเนินการ    
     - ถูกให้ออกจาก สอ.กฟภ. - - - 

รวม 44 3 47 
           คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น 34,216 1,983 36,199 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบการอนุมัติสมาชิกลาออก และการขาดจากสมาชิกภาพ ดังกล่าว 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

เรื่องท่ี 6.9        รายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินประจ าเดือน    
                     กรกฎาคม 2566 
(บันทึก สอ.กฟภ. 3225/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการเงินกู้เสนอรายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้                  
ตามค าสั่งที่อ้างถึง ให้คณะอนุกรรมการเงินกู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ทุกประเภทที่ไม่มีสถานะอยู่ในกระบวนการ
ทางกฎหมาย หรือสถานะอ่ืนที่แสดงถึงการผิดนัดช าระหนี้ ตามกรอบวงเงินก าหนด และให้ฝ่ายจัดการมีอ านาจ
ในการอนุมัติเงินกู้พิเศษ ATM และเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน นั้น 
              ฝ่ายจัดการ ขอเสนอรายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
เดือน กรกฎาคม 2566 ซึ่งได้พิจารณาอนุมัติรวม 1,246 ราย เป็นจ านวนเงิน 911,932,500.00 บาท (เก้าร้อย
สิบเอ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

อนุมัติ ประเภทเงินกู ้
จำนวนที่ได้รับการอนุมัต ิ

ราย จำนวนเงิน 

คณะกรรมการดำเนินการ
และคณะอน ุกรรมการ
เงินกู ้
 

เงินกู้สามัญทั่วไป 494 798,442,000.00 
เงินกู้สามัญเพื่อผู้ประสบภัย 2 329,000.00 
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 8 1,335,000.00 
เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิก 

- - 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ - - 
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ - - 
เงินกู้พิเศษสำหรับสมาชิกพ้นสภาพ (รายปี) 18 14,683,500.00 
เงินกูพ้ิเศษสำหรับสมาชิกพ้นสภาพ (ราย
เดือน) 

29 31,756,000.00 

ฝ่ายจัดการ 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 481 25,459,000.00 
เงินกู้พิเศษ ATM (อนุมัติเปิดวงเงิน) 214 39,928,000.00 

รวม 1,246 911,932,500.00 

 
คณะอนุกรรมการเงินกู ้ ในการประชุมครั ้งที ่ 10/2566 วันที ่ 22  สิงหาคม 2566 มีมติ

รับทราบ และให้น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือโปรดทราบต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่องท่ี 6.10      รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3220/2566 ลว. 22 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  โดยมีรายละเอียดดังนี้         
          ตามค าสั่งที่อ้างถึง ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี ่ยง และได้ก าหนดอ านาจหน้าที ่และความรับผิดชอบ ตามข้อ 8 “รายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการด าเนินการและที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจ าปี” และเป็นไปตาม
ข้อ 80 (6) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565 นั้น  

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2566 
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการทราบ ดังนี้ 

 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2566 (ณ เดือนกรกฎาคม 2566) 

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด 

********************************** 
 

 ตามข้อ 80 (6) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำกัด พ.ศ. 2565 
กำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการหรือ
พิจารณาในการประชุมคราวถัดไป และให้รายงานต่อที่ประชุมใหญ่ทราบหรืออนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดใน
รายงานประจำปี นั้น 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ เดือนกรกฎาคม 2566 โดย
สรุปประเด็นหลักท่ีต้องพิจารณา 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนให้แก่หน่วยงาน กฟภ. ที่ช่วยปฏิบัติงานให้แก่ สอ.กฟภ.  
มติที่ประชุม 1. ให้ฝ่ายจัดการประสานกับกองบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเรื่องของวิธีปฏิบัติทางบัญชี 
 2. มอบหมายให้คุณจีระวัฒน์ ดำเนินการประสานงานขอข้อมูลการรับเงินเข้าและถอนเงินออก

ของหน่วยงานใน กฟข. ต่างๆ อย่างน้อย 5 แห่งที่ได้รับค่าตอบแทน 
  3. ให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูลการรับเงินเข้าและถอนเงินออกของส่วนกลางที่ได้รับค่าตอบแทน 
 

ความคืบหน้า รับทราบ  เนื่องจากได้มีการตรวจสอบแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติทางบัญชี และทาง 
สตภ. ได้เคยเข้ามาสอบถามและรับทราบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 

2. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการในการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
มติที่ประชุม 1. ให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูลที่ สอ.กฟภ. เคยขอความอนุเคราะห์จาก กฟภ. กรณีที่ให้ สตภ. มา

ตรวจสอบภายใน 
  2. ให้ฝ่ายจัดการประสานงานกับ สตภ. เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบภายใน 
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3. ให้ฝ่ายจัดการหาข้อมูลการจ้างของบริษัทเคพีเอ็น และข้อมูลของ กฟผ. ในการจ้างบริษัท
ตรวจสอบภายใน มาประกอบการพิจารณา  

 

ความคืบหน้า เห็นควร ให้ทางฝ่ายจัดการจัดทีมไปหารือเบื ้องต้นกับทาง สตภ. เพื ่อจะนำข้อมูลมา
เปรียบเทียบกับข้อมูลในมติที่ประชุมข้อ 3  

 

3. สรุปรายงานความผิดพลาดของทุกฝ่ายพร้อมแนวทางแก้ไข ตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ถึง
ปัจจุบัน 
มติที่ประชุม ให้ฝ่ายจัดการจัดทำสรุปรายงานความผิดพลาดของทุกฝ่าย พร้อมแนวทางแก้ไข ตั้งแต่เดือน
มกราคม - ปัจจุบัน 
 
ความคืบหน้า ฝ่ายจัดการได้มีการายงานความผิดพลาดประจำเดือนกรกฎาคม เรียบร้อยแล้ว แต่ในการ

รายงานความผิดพลาดประจำเดือนสิงหาคม ให้มีการปรับปรุงรูปแบบรายงาน ตาม
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ดังนี้ 
1. ให้มีการปรับปรุงรูปแบบรายงาน โดยแบ่งสถานะปัจจุบันเป็น 3 ส่วน คือ  

1.1 ดำเนินการแก้ไขแล้ว  
1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข  
1.3 ยังพบข้อผิดพลาดอยู่ 

2. ในช่องความถ่ี ให้ใส่เป็นจำนวนครั้งหรือจำนวนตัวเลข  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เรื่องท่ี 6.11 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3255/2566 ลว. 24 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   คณะอนุกรรมการอ านวยการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

ตามที ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ ากัด ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2566 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้มีทิศทางที่ชัดเจน 
สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของงานได้ อีกท้ังเพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ไว้ 5 ด้าน ซึ่งมีโครงการทั้งสิ้น 40 โครงการ งบประมาณ
ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นจ านวนเงิน 
7,980,000 บาท และค าสั่งที่ สอ.กฟภ. 12/2566 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
อ านวยการโดยมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลและรายงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการเพื่อทราบ (ตามข้อ 8) นั้น 
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       ดังนั้นเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดและเป็นไปตามค าสั่งที่
อ้างถึงและตามที่ประชุมคณะอนุกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 7/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เรื่องที่ 6.2 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2566 (เดือนมกราคม - กรกฎาคม) เห็นชอบน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือทราบ ดังนี้ 

 1. ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว          16    โครงการ 
2. อยู่ระหว่างด าเนินการ  16    โครงการ 
3. รอด าเนินการ              7    โครงการ 
4. ยกเลิก                                   1    โครงการ 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เรื่องท่ี 6.12       รายงานผลการสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

และประมวลผล 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3258/2566 ลว. 23 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ      คณะอนุกรรมการสอบแข่งขันฯ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ฯ เสนอรายงานผล
การสอบแข่งขันเจ้าหน้าที ่สหกรณ์ฯ ต าแหน่งเจ้าหน้าที ่ระบบงานคอมพิวเตอร์และประมวลผล โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. เรื่องเดิม 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 27 ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 วันที่ 31 พฤษภาคม 
2566 เรื่องที่ 7.1 เห็นชอบให้เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เพื่อสอบแข่งขันเข้าปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าหน้าท่ี
ระบบงานคอมพิวเตอร์และประมวลผล จ านวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 27 มิถุนายน 2566  ถึง วันท่ี 
7 กรกฏาคม 2566 มีผู ้สนใจสมัครสอบแข่งขันจ านวน 8 คน ซึ่งได้ท าการสอบข้อเขียนทดสอบความรู้ทั ่วไป
เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2566 มีผู้เข้าสอบจ านวน 6 คน ปรากฎว่ามีผู้สอบผ่านตาม
ระเบียบสหกรณ์ฯ จ านวน 2 คน 

คณะกรรมการสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่าน    
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 เมื่อน าคะแนนสอบข้อเขียนความรู้ทั ่วไป และการสัมภาษณ์มารวมกันผลปรากฏ    
โดยเรียงล าดับคะแนนจากสูงมาหาต ่า ดังนี้ 

ล าดับท่ี 1 นางสาวปุณิกา พันธรังษี   
ล าดับท่ี 2 นายพีรพล จรัสวิทิตธ ารง  
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2. ข้อมูล 
           2.1 ตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยเจ้าหน้าที ่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2566 ข้อ 17 ก าหนด ให้ 
“ประธาน” กรรมการสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก รายงานผลให้ประธานกรรมการให้ความ
เห็นชอบ และประกาศผลการสอบ หรือผลการคัดเลือกไว้ ณ ส านักงานสหกรณ์ แล้วให้รายงานผลให้
คณะกรรมการทราบ” นั้น 
 ประธานกรรมการสอบแข่งขันฯ ได้น าเสนอรายงานผลการสอบแข่งขัน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์และประมวลผลต่อประธานกรรมการ สอ.กฟภ. ให้ความเห็นชอบพร้อมประกาศ
ผลการสอบตามประกาศท่ี 39/2566 เมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2566 เรียบร้อยแล้ว   
 2.2  ผู้ที ่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที ่สหกรณ์ฯ ต าแหน่งเจ้าหน้าที ่ระบบงานคอมพิวเตอร์และ
ประมวลผล    ล าดับท่ี 1   นางสาวปุณิกา พันธรังษี  ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน  
    ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2566  

 ล าดับท่ี 2   นายพีรพล จรัสวิทิตธ ารง  ให้ทดลองปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 90 วัน  
  ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2566  

 
 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ สอ.กฟภ. ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ. 2566 ข้อ 17      
คณะกรรมการสอบแข่งขันฯ ได้รายงานให้ประธานกรรมการให้ความเห็นชอบและประกาศผลการสอบ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการสอบให้คณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ ตามข้อ 2.2 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เรื่องท่ี 6.13 รายงานผลการส่งรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง.  

(บันทึก สอ.กฟภ. 2983/2566 ลว. 10 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ      ฝ่ายจัดการเสนอรายงานผลการส่งรายงานการท าธุรกรรมต่อส านักงาน ปปง. ตั้งแต่
วันที่ 1-30 กรกฎาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้       
            1. แบบรายงาน ปปง.1-01 (การฝากเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป,   จ านวน - ราย 

    การถอนโอนบัญชีสหกรณ์ตนเองไปบัญชีสหกรณ์ของบุคคลอ่ืน ตั้งแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป) 
2. แบบรายงาน ปปง.1-02 (การจ านองและไถ่ถอนทรัพย์สินที่มี  จ านวน -ราย 
    มูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ 
3. แบบรายงาน ปปง.1-03 (ธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย)   จ านวน- ราย 

  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่องท่ี 6.14 รายงานการใช้เงินงบประมาณ 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3209/2566 ลว. 22 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการเสนอรายงานการใช้เงินงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังนี้     
 

รายการ งบประมาณทีไ่ด้รับ 
อนุมัติ 

จ่ายจริง มกราคม  
-กรกฎาคม 2566 

คงเหลือ 

หมวดที่ 1 คำาตอบแทน 34,590,800.00 21,187,894.03 13,402,905.97 
หมวดที่ 2 ค่าใช้สอย 35,688,000.00 29,829,713.77 5,858,286.23 
หมวดที่ 3 คำใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการ 7,980,000.00 3,497,222.44 4,482,777.56 
หมวดที่ 4 ครุภัณฑ์ขออนุมัติปี 2566 741,000.00 281,078.51 459,921.49 
หมวดที่ 5 งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน 1,000,000.00 14,000.00 986,000.00 

รวม 79,999,800.00 54,809,908.75 25,189,891.25 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

เรื่องท่ี 6.15 รายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3221/2566 ลว. 22 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ     ฝ่ายจัดการเสนอรายงานการเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นที่สมาชิกประสงค์จะขอถือเพิ่ม(ลด) 
ประจำเดือนสิงหาคม 2566 และขอซื้อหุ้นพิเศษ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้            

           ด้วยฝ่ายจัดการขอรายงานการเปลี ่ยนแปลงค่าหุ้นที่สมาชิกประสงค์จะขอถือเพิ่ม  (ลด) 

ประจ าเดือนสิงหาคม  2566 และซื้อหุ้นพิเศษ ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 ดังนี้ 
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ร ายการ จ านวนราย จ านวนหุ้น (เพ่ิม/ลด) จ านวนเงิน (เพ่ิม/ลด)

เพ่ิมค่าหุ้น 200 158,138 1,581,380.00

ลดค่าหุ้น 90 (77,560) (775,600.00)

งดส่งหุ้น 2 (11,300) (113,000.00)

ซ้ือหุ้นพิเศษ (พนักงาน) 897 1,508,294 15,082,940.00

ซ้ือหุ้นพิเศษ (เกษียณ) 345 1,428,314 14,283,140.00

ซ้ือหุ้นแรกเข้า (สมาชิกสมทบ) 8 800                      8,000.00

รวม 1,542 3,006,686.00 30,066,860.00

ทุนเรือนหุ้นยกมา มถุินายน 2566 24,774,998,500.00

บวก ซ้ือหุ้น 119,740,140.00

    - ซ้ือหุ้นโดยหักจากเงินเดือน 90,366,060.00

    - ซ้ือหุ้นพิเศษ 29,374,080.00

หัก  ถอนหุ้น (พ้นสภาพสมาชิก) 23,375,020.00

    - เงินค่าหุ้นจ่ายคืน 13,364,302.80

    - เงินค่าหุ้นช าระหนี้ 9,222,492.84

    - เงินค่าหุ้นรอจ่ายคืน 788,224.36

    - ยกเลิกใบเสร็จซ้ือหุ้น 0.00

ทุนเรือนหุ้นทัง้ส้ิน กรกฎาคม 2566 24,871,363,620.00
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่องท่ี 6.16 รายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2566 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 2717/2566 ลว. 10 ก.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการเสนอรายงานการจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2566 โดยมี
รายละเอียดดังนี้                
 

   
        

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่องท่ี 6.17 รายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก, ทุนช่วยเหลือค่าท าศพ, ทุนรับขวัญทายาท
ใหม่, ทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน และทุนสาธารณประโยชน์ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 
(บันทึก สอ.กฟภ. 3020/2566 ลว. 16 ส.ค. 2566) 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการเสนอรายงานการจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก, ทุนช่วยเหลือค่าท าศพ, 
ทุนรับขวัญทายาทใหม,่ ทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน และทุนสาธารณประโยชน์ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 โดย
มีรายละเอียดดังนี้        

1. ทุนสวัสดิการสงเคราะหส์มาชิก 
- เสียชีวิต           35 ราย     เป็นเงิน          1,440,000.00  บาท 
- อุทกภัย            3 ราย     เป็นเงิน              12,000.00  บาท 
รวม                      38 ราย     เป็นเงิน         1,452,000.00  บาท 
 2. ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าท าศพสมาขิก 
- ค่าท าศพสมาชิก            37 ราย ได้รับเงินรายละ  50,000.00  บาท เป็นเงิน            1,850,000.00  บาท 
3. ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 
- เงินรับขวัญทายาทใหม ่           9 ราย ได้รับเงินรายละ      500.00  บาท เป็นเงิน                  4,500.00  บาท 
 4. ทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู้สหกรณ ์
- ใช้ทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน          1   ราย     เป็นเงิน               513,034.63  บาท 

 
- รับเงินคืนเข้ากองทุน                            1   ราย     เป็นเงิน                 (2,000.00)  บาท 
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ้       เป็นเงิน                        0.00   บาท 
รวม          2  ราย       เป็นเงิน             511,034.63   บาท 
 5. ทุนสาธารณประโยชน์ 
- ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์       4    ราย     เป็นเงิน                 9,000.00   บาท 
 
สรุป การจ่ายทุน ปี 2566                   สงเคราะห์           ช่วยเหลือ       รับขวัญทายาท      ทุนช่วยเหลือผู้ค ้า        ทุนสาธารณ 
           สมาชิก (บาท)     ค่าท าศพ (บาท)      ใหม่ (บาท)       ประกันเงินกู้ (บาท)     ประโยชน์ (บาท) 
 

มียอดยกมาต้นปี 2566         12,758,607.78       2,975,000.00       416,000.00         10,227,189.56          771,000.00 
บวก จัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2565        12,440,171.67       8,375,000.00                0.00         22,000,000.00                  0.00 
หัก  จ่ายเดือน ม.ค. - มิ.ย. 2566  ดังนี้ 
- ทุนสวัสดิการสงเคราะหส์มาชิก        14,440,000.00 
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือค่าท าศพสมาขิก           5,000,000.00                
- ทุนสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม ่                                               45,000.00 
- ทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกันเงินกู ้                                                   7,122,748.78 
- ทุนสาธารณประโยชน์                                                                      11,000.00  
คงเหลือเงินทั้งสิ้น         10,758,779.45      6,350,000.00      371,000.00        25,104,440.78       760,000.00 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่องท่ี 6.18 รายงานลูกหนี้ค้างช าระประจ าเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไม่ได้) ประจ าเดือนมิถุนายน และ 

เดือนกรกฎคม 2566 
(บันทึก สอ.กฟภ. 2882/2566 ลว. 21 ก.ค. 2566) 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการเสนอรายงานลูกหนี้ค้างช าระประจ าเดือน (เรียกเก็บรายเดือนไม่ได้)
ประจ าเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้    
  

การติดตามหนี้ของสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพ และมีภาระหนี้สินค้างประจ าเดือนมิถุนายน
2566 สรุปได้ดังนี้ 

 
 อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์และส่วนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 30 มิ.ย. 66 

     อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์      =    0.05  % 
           อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อส่วนทุน      =    0.12  % 
           อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อลูกหนี้เงินกู้ท้ังหมด    =    0.14  % 
 
 
 
 

 

ลูกหนี้ค้างช าระ 
ยกมาจากเดือนก่อน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึน้ รับช าระหนี้ คงเหลือลูกหนี้ค้าง 

ล าดับ ระหว่างเดือน ระหว่างเดือน ช าระ 
 จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 

สมาชิกปกติ 

27 1,548,434.51 12 397,751.62 9 124,558.25 30 1,821,627.88 เรียกเก็บเงินกู ้

รายเดือนไม่ได ้

2 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

3 2,780,078.88 4 3,213,864.32 5 
2,730,444.75 

(บางส่วน 2 ราย) 
4 3,263,498.45 ออกจากงานประจ า โดย 

กฟภ. 

3 ลูกหน้ีพน้สภาพ 3 3,695,300.22 - - 1 
1,355.98 

(บางส่วน 1 ราย) 
3 3,693,944.24 

โดย สอ.กฟภ. 

4 ลูกหน้ีด าเนินคดี 17 21,445,561.88 - - 3 
1,187,996.98 

(บางส่วน 2 ราย) 
16 20,257,564.90 

5 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

6 5,690,379.83 - - 1 825,869.40 5 4,864,510.43 
ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

6 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

1 2,202,717.78 3 4,205,603.93 4 6,408,321.71 - - 
(เสียชีวิต) 

 รวม 57 37,362,473.10 19 7,817,219.87 18 11,278,547.07 58 33,901,145.90 
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การติดตามหนี้ของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ และมีภาระหนี้สินค้างประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 

สรุปได้ดังนี้ 
 

 

ลูกหนี้ค้างช าระ 
ยกมาจากเดือนก่อน 

ลูกหนี้ที่เกิดขึน้ รับช าระหนี้ คงเหลือลูกหนี้ค้าง 

ล าดับ ระหว่างเดือน ระหว่างเดือน ช าระ 
 จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 

สมาชิกปกติ 

30 1,821,627.88 10 427,807.25 6 93,602.40 34 2,155,832.73 เรียกเก็บเงินกู ้

รายเดือนไม่ได ้

2 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

4 3,263,498.45 - - 2 
49,601.05 

(บางส่วน 2 ราย) 
4 3,213,897.40 ออกจากงานประจ า โดย 

กฟภ. 

3 ลูกหน้ีพน้สภาพ 3 3,693,944.24 - - 1 
1,362.44 

(บางส่วน 1 ราย) 
3 3,692,581.80 

โดย สอ.กฟภ. 

4 ลูกหน้ีด าเนินคดี 16 20,257,564.90 - - 3 
782,621.16 

(บางส่วน 3 ราย) 
16 19,474,943.74 

5 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

5 4,864,510.43 - - 1 683,367.17 4 4,181,143.26 
ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

6 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

- - 3 3,753,375.64 3 3,753,375.64 - - 
(เสียชีวิต) 

 รวม 58 33,901,145.90 13 4,181,182.89 10 5,363,929.86 61 32,718,398.93 
 
 อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์และส่วนทุนของ สอ.กฟภ. ณ 30 มิ.ย. 66 

   อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อสินทรัพย์      =    0.05  % 
         อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อส่วนทุน      =    0.12  % 
         อัตราส่วนลูกหนี้ค้างชำระต่อลูกหนี้เงินกู้ท้ังหมด     =    0.14  % 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่องท่ี 6.19 รายงานการขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3014/2566 ลว. 15 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการเสนอรายงานการขอใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
       

ล าดบั ลูกหน้ีคา้งช าระ 
ยกมาจากเดือนก่อน ลูกหน้ีท่ีเกิดขึ้น 

การขอใชก้องทุน ฯ       
และไดรั้บช าระหน้ี คงเหลือลูกหน้ีคา้ง 

ระหว่างเดือน ระหว่างเดือน ช าระ 

จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน จ านวน จ านวนเงิน 

1 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

- - 1       935,684.99  -                    -    1 935,684.99 ออกจากงานประจ า โดย 
กฟภ. 

2 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

1 346,102.55 -                   -    1 
           3,954.72 
(บางส่วน 1 ราย)  

1       342,147.83  
 โดย สอ.กฟภ. 

3 
ลูกหน้ีพน้สภาพ 

-                  -    2    1,612,600.38  1        683,367.17  1       929,233.21  
ถูกพิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขาด 

4 ลูกหน้ีด าเนินคดี 11 12,456,503.06 4    8,867,888.49  4 
     2,000,012.66 
( บางส่วน 3 ราย)  

14 19,324,378.89 

  รวม 12 12,802,605.61 7 11,416,173.86 2      2,687,334.55  17 21,531,444.92 
 

ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ณ 30 มิ.ย. 66 
ข้อมูลกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันยกมาต้นปี 2566  เป็นเงิน   10,227,189.56 บาท 
จัดสรรจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2565     เป็นเงิน   22,000,000.00 บาท    
หักใช้กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันระหว่างปี   เป็นเงิน                 6,611,714.15 บาท 
คงเหลือเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน   เป็นเงิน   25,615,475.41 บาท 
 

รายการ 2561 2562 2563 2564 2565 คาดการณ ์2566 

ยอดใช้กองทุนในรอบป ี 19,520,006.84 17,295,425.50 13,335,655.45 10,026,388.24 26,018,405.21 30,000,000.00 

    
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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เรื่องท่ี 6.20 รายงานผลการด าเนินการบรษิัทจัดการกองทุน สอ.กฟภ. ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566 
                     (บันทึก สอ.กฟภ. 3252/2566 ลว. 24 ส.ค. 2566) 
ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการเสนอรายงานผลการด าเนินการบริษัทจัดการกองทุน สอ.กฟภ. ณ วันที่ 23 
สิงหาคม 2566  โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

ตามท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่อ้างถึง  เรื่องที่ 6.13 รายงานผลการด าเนินงาน
บริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. จ านวน 8 บลจ.  11 กองทุน ประธานคณะกรรมการด าเนินการสั่งการให้
ฝ่ายจัดการจัดท ารายละเอียดหลักทรัพย์บริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. โดยเป็นข้อมูลก่อนการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อได้รับรู้ผลการด าเนินงานล่าสุด  

  ฝ่ายจัดการได้จัดท ารายละเอียดหลักทรัพย์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   โดยเป็นข้อมูลผลการ
ด าเนินงานบริษัทจัดการกองทุนของ สอ.กฟภ. จ านวน 8 บลจ. 11 กองทุน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566    

  
ล าดับ บลจ. มูลคิาสินทรัพยิ 

ณ 31 ก.ค.66

(ลิานบาท)

มูลคิาสินทรัพยิ 

ณ 22 ส.ค.66 

(ลิานบาท)

การเพ่ิมข้ึน

(ลดลง)

(ลิานบาท)

น าผลประโยชนิออก

ปิ 66

(ลิานบาท)

น าผลประโยชนิออก

ปิ 64-66 

(ลิานบาท)

1 UOB(EQ) 1,001.324 994.483 -6.841 19.000 119.000

2 ONE(PV0580) 1,004.693 1,008.333 3.640 30.000 115.000

3 UOB(EQ2) 503.725 505.822 2.097 8.000 68.000

4 ONE(PV0592) 498.419 504.556 6.137 50.000

5 UOB(EQ3) 499.318 495.283 -4.035 8.000 27.000

6 DAOL(PV0253) 503.554 501.499 -2.055 19.000 30.000

7 MFC(PEACOO) 1,002.831 1,004.323 1.492 29.000 59.000

8 SCBAM(PFPEACO) 1,006.679 997.857 -8.822 31.000 52.000

9 KSAM 

(PF_PEACOOP)

609.179 601.945 -7.234 23.000 23.000

10 KTAM(PVI229) 608.702 606.105 -2.597 9.000 9.000

11 BBLAM 603.352 600.572 -2.780 24.000 24.000

7,841.776 7,820.778 -20.998 200.000 576.000รวมท้ัง 11 กอง
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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เรื่องท่ี 6.21 รายงานการน าเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบท่ีเกิน 10 ปี โอนเข้าบัญชี   
ทุนส ารอง (บันทึก สอ.กฟภ. 2984/2566 ลว. 10 ส.ค. 2566) 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการเสนอรายงานการน าเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ปี 
โอนเข้าบัญชีทุนส ารอง  โดยมีรายละเอียดดังนี้                  

           ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ระเบียบวาระท่ี 
5 เรื่องที่ 5.4 มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้สหกรณ์ฯ น าเงินปันผล , เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบ ที่บันทึก
บัญชีก่อนเดือนมกราคม 2566 ซึ่งมีระยะเวลาเกิน 10 ปี จ านวน 153 รายการ เป็นเงิน 141,337.79 บาท เข้า
บัญชีทุนส ารองของสหกรณ์ฯ โดยให้สหกรณ์ฯ ท าประกาศแจ้งสมาชิกตรวจสอบ เพื่อขอรับเงินคืนภายใน 90 
วัน หากเกินก าหนดแล้ว ให้สหกรณ์ฯ น าเงินค้างบัญชีโอนเข้าบัญชีทุนส ารองต่อไป นั้น 

            สหกรณ์ฯ ได้ประกาศให้สมาชิกตรวจสอบเพื่อขอรับเงินคืนจากสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2566 สิ้นสุดวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ปรากฎว่า มีสมาชิกมาติดต่อเพื่อรับเงินคืนจ านวน 4 ราย 
เป็นเงิน 34,819.52 บาท  

            ฝ่ายจัดการจึงด าเนินการโอนเงินปันผล , เงินเฉลี่ยคืน และเงินรอตรวจสอบที่เกิน 10 ปี 
จ านวน 149 รายการ จ านวนเงิน 106,518.27 บาท เข้าบัญชีทุนส ารองของสหกรณ์ฯ ในวันที่  1 กรกฎาคม 
2566เรียบร้อยแล้ว 
  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เรื่องท่ี 6.22 ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ส่งระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย

ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์  
(ที่ กษ 1110/ว2379 ลว. 18 ก.ค. 2566) 

ผู้ช่วยเลขานุการฯ   ฝ่ายจัดการเสนอส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ส่งระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์  
โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 ตามที่ ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือท าหน้าที่
เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 
2566 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานเบกษาเป็นต้นไป นั้น 

ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 พิจารณาแล้ว เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์และ
สหกรณ์ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือท า
หน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ. 2566 จึงขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมา
ด้วย ดังนี้ 
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1. ให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะต้องห้ามของบุคคล
ที่เป็นหรือท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566  

2. เจตนารมณ์และค าอธิบายเพิ่มเติมตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยลักษณะ 
ต้องห้ามของบุคคลที่เป็นหรือท าหน้าที่เป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ พ.ศ. 2566 ให้ถือปฏิบัติ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และถือปฏิบัติ 
           
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เรื่องที่ 6.23 ชมรมทนายความอดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(ชทค.กฟภ.) เสนอให้บริการทาง

กฏหมาย 
ผู้ช่วยเลขานุการ    ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 สมาคมอดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สพ. กภ. ) ได้ร่วมกัน
จัดตั้ง "ชมรมทนายความอดีตพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" (ชทค.กฟภ.) ที่มีสมาชิกที่เป็นอดีตพนักงาน 
กฟภ. ที่มีอาชีพทนายความประมาณ 20 คน ขึ้น เพื่อเสนอบริการรับด าเนินคดีฟ้องร้องและแก้ต่ างคดีความ
ต่าง ๆ ให้ก ับสอ.กฟภ. ทั ่วราชอาณาจักร ในนามของ ชทค.กฟภ. โดยมี สพ.กภ.  เป็นผู ้ร ับผิดชอบ                          
การด าเนินงานของชมรมและเป็นผู้ประสานงานระหว่างสหกรณ์ กับ ชทค.กฟภ. โดยได้แนบรายชื่อทนายความ
ในเขตพ้ืนที่ กฟภ. มาด้วยแล้วนั้น  

ทาง ชทค.กฟภ. ได้เสนออัตราค่าบริการและเง่ือนไขการให้บริการทางกฎหมาย ตามหนังสือ 
อ้างถึง 2 เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการที่สหกรณ์ฯ ก าหนด ตามมติคณะกรรมการด าเนินการครั้งที่ 
14/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ได้อนุมัติกรอบอัตราค่าบริการไว้แล้ว ปรากฏว่ามีราคาที่ต ่ากว่า 
ท าให้สหกรณ์ฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายและฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการจัดจ้างได้ เนื่องจากอยู่ในกรอบที่ก าหนด 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ สอ.กฟภ. ฝ่ายจัดการจะประสานงานขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทาง 
ชทค.กฟภ. อีกครั้งหนึ่ง ในการจัดจ้างด าเนินการ และประเมินผลการท างานของ ชทค.กฟภ. ต่อไป 
 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการ 
คุณมิ่งศิษฐ์ ฝ่ายจัดการควรติดตามการท างานของ ชทค.กฟภ. ในด้านการมอบหมายงาน ว่าผู ้ที่รับ
ด าเนินคดีฟ้องร้องและแก้ตา่งคดีความต่าง ๆ นั้น มคีวามเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ต้องให้บริการทางกฎหมายหรือไม่ 
เนื่องจากอาจเกิดปัญหาเรื่องการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงเกินไป 
 
คุณวัลลภ ตรวจสอบว่าการจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบฯ ของสหกรณ์หรือไม่ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง อ่ืนๆ 
เรื่องท่ี 7.1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จ ากัด เชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

ครั้งแรก พ.ศ. 2566                    
ผู้ช่วยเลขานุการฯ     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย จ ากัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีครั้งแรก พ.ศ. 2566 ในวันที่ 7 กันยายน 2566 ในการนี้ชุมนุมฯ ได้เชิญ สอ.กฟภ. ซึ่งเป็นผู้ร่วม
ก่อตั้งชุมนุมฯ ส่งผู้แทนสหกรณ์เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ดังกล่าว และใช้สิทธิในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระ รวมทั้งเป็นผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานหรือกรรมการด าเนินการของชุมนุมฯ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
    

มติที่ประชุม   ให้นายเสรี ปรัชญกุล ประธานกรรมการ เป็นผู้แทน สอ.กฟภ. เข้าร่วมประชุมใหญ่ดังกล่าว   
และใช้สิทธิในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ รวมทั้งเป็นผู้แทนลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด าเนินการของชุมนุมฯ 
 
เรื่องท่ี 7.2 ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการด าเนินการประจ าเดือนกนัยายน 2566  
มติที่ประชุม ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการด าเนินการ วันพุธที่  27  กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. 
 
ปิดประชุมเวลา    15.15 น. 
 

    ประธานในที่ประชุม 
          (นายเสรี  ปรัชญกุล) 
                     ประธานกรรมการ 
 
 
         ผู้จดบันทึกการประชุม 

                               (นายรณภา  ทองโปร่ง)   
      กรรมการด าเนินการและเลขานุการ 


